
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  1  ประจำปี  ๒๕64 
วันพุธที่  11  สิงหาคม  ๒๕64  เวลา  09.๓๐   น. 
ณ   หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

……………………….. 
ผู้มาประชุม 
1. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายจำลอง  ใจไหว   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. ว่าที่ร้อยตรีธนัท แสงใส   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายจีระพงษ์ ชิ้นฮะง้อ   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอภิชัย  น้ำจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายสมบัติ  หนูปัทยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางสาวจำลอง ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายลิขิตร  จงสมชัย   สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผูไ้ม่มาประชุม 
1. นายกานต ์  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 
2. นายณัฐณรงค์  สนศร ี   สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ   
 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี                       
3. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสมศักดิ ์  ร่มไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. ดร.ศิรินันท์  หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรี  ลาคลอด 
2. นายวิวรรธน์   เชิญตระกูลปพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
2. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ์  ผอ.สำนักช่าง 
3. ดร.พงษพิ์มล  คำลอย   ผอ.สำนักการศึกษา 
4. นางสังวาลย์  สีแพนบาล  ผอ.สำนักคลัง 
5. นางจีรนันท์  ธารไชย   รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ 
6. นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
7. จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 
8. นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
9. นายนิกร  แตม้แก้ว  หน.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
10. นายธันยพัต  คนหมั่นนิธิโชติ  ผจก.สถานธนานุบาล 
11. นางรัตนาภรณ์   กฤตโยภาส  ผช.ผจก.สถานธนานุบาล 
12. นางวัชรี  คำเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
13. นางลักขณา  คันธสม   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
14. นางจริยา  พงษ์พันธุ์นา  รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
15. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
16. นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธิ์  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
17. นางกิ่งเพชร  ธารพร   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
18. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง  รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 
19. นางวชิราภรณ์ อันเสน   รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
20. นางสาวจิรณัฐ กองณรงค์  คร ู
21. นายพันธุ์เทพ   เล็กวิวัฒน์  คร ู  
22. นางสาวธัญชนก   ทองใชย   คร ู
23. ตัวแทนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน  
เร่ิมประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายรณยุทธ  หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล

ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 
2  ครั้งที่  1 ประจำปี  2564  เพ่ือประชุมตามระเบียบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  
1  ประจำปี  2564 และจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทุก
ท่านทราบแล้ว ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ 

นายรณยุทธ  หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่   2   ประจำปี  2564   ด้วยสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ครั้งแรก  เมื่อวันที่  4  
มิถุนายน  2564  ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  
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2564  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2564  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554  ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่   2  
ประจำปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่  30  สิงหาคม  2564  
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ  วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2564 ลงชื่อ  นายโฆษิต ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  และต่อไปผมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ต่อไป เป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ ประธานจะแจ้ ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ต่อที่ประชุม เรื่องท่ี 1  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส ๕๒๐๐๘/ว๒517  
ลงวันที่  30  กรกฎาคม  ๒๕64 เรื่อง  แจ้งผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ด้วยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63  (ผลการ
ดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)  ต่อผู้บริหารเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  และได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ให้ประชาชนได้รับทราบไปแล้วนั้น  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  ๒๙ (๓)  จึงขอแจ้งรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มาเพ่ือ
โปรดทราบ  ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้แจ้งให้ทุกท่านแล้ว  เรื่องที่ 2  ได้รับหนังสือจาก
นายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.ว 16 ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2564  เรื่อง  
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   เลขานุการ
นายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล  เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง  หรือแถลงแทน
นายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕64  
ในวันที่  11  สิงหาคม  2564  เรื่องที่ 3  ได้รับการโอน (ย้าย) ข้าราชการครู
และพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 5 ราย ดังนี้  1. นายธันยพัต  คนหมั่นนิธิโชติ  
ตำแหน่ง  ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบล นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  
โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่   3 ธันวาคม  2563  2.  นางรัตนาภรณ์  กฤตโยภาส  ตำแหน่ง  
พนักงานทะเบียน  สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่     
มาบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่  18 มกราคม  2564  3.  นางสาวธัญชนก  ทองใชย  ตำแหน่ง  ครู  
อันดับ คศ.1  โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) สำนักงานเขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร   มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่ง  ครู  อันดับ 
คศ.1  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม 
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2564  4.  นางสาวจิรณัฐ  กองณรงค์  ตำแหน่ง  ครู  อันดับ คศ.1  โรงเรียนมัธยม
ชัยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  มาบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่ง  ครู  อันดับ คศ.1  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  6  พฤษภาคม 2564  5.  นายพันธุ์เทพ  เล็กวิวัฒน์  ตำแหน่ง  
ครู  อันดับ คศ.2  วิทยะฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขต
บางขุนเทียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร   มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  
ตำแหน่ง  ครู  อันดับ คศ.2  วิทยะฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม 2564  ยินดีต้อนรับทุก
ท่านครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
-  คร้ังแรก เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  ๒๕64 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕64 

            เมื่อวนัที่  9  มถิุนายน  ๒๕64 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  2  ประจำปี  ๒๕64 

            เมื่อวนัที่  5  กรกฎาคม  ๒๕64 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาล  ครั้งแรก เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  ๒๕64  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  
๑  ประจำปี  ๒๕64  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  ๒๕64   สมัยสามัญ  สมัยที่  1  
ครั้งที่  2  ประจำปี  ๒๕64   เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  ๒๕64  ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลที่ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม     
ขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญท่านกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย   สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     
ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  ประธานกรรมการ  นายณัฐณรงค์  สนศรี  กรรมการ  
นายลิขิตร  จงสมชัย  กรรมการ  นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย  กรรมการ  และนางสาวจำลอง  
ภูเต้านาค  กรรมการและเลขานุการ  เพ่ือทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  ครั้งแรก เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2564  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้ งที่  
1  ประจำปี  2564  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2564  สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้ง
ที่  2  ประจำปี 2564  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2564  ที่งานเลขานุการสภา
เทศบาล  ได้จัดทำไว้อย่างละเอียดรอบคอบ  ผลการตรวจรายงานการประชุม
ปรากฏว่าเป็นข้อความที่ถูกต้อง  ไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไขเห็นควรนำเสนอสภา
เทศบาลรับรองต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญครับ  
เมื่อไม่มีท่านผู้ใดแก้ไข  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า   ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ทั้ง 3 ครั้ง กรุณายกมือ  (สมาชิกรับรอง
จำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง ไม่รับรอง - ไม่มี -  งดออกเสียง 1 เสียง ลากิจ 1 ท่าน 
ลาป่วย 1 ท่าน  ผมขออนุญาตแจ้งเพ่ิมเติมว่าในวันนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 
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จำนวน 16 ท่าน  ลากิจ 1 ท่าน  คือ ท่านณัฐณรงค์  สนศรี และลาป่วย 1 ท่าน 
คือ ท่านกานต์  ฆารไสวครับ 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
-  ท่านอาคม  สำราญเนตร 
-  ท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 
-  ท่านนพดล  แก้วพูล 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร         
กระทู้ถามท่านแรก  เชิญท่านอาคม  สำราญเนตร ครับ  

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ดังนี้            
ขอทราบความเป็นมาของโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมไดโนเสาร์  บริเวณเกาะ
กลางถนนถีนานนท์ตั้งแต่เจ็ดแยกหนองแซงถึงโรงแรมชดาวิว  งบประมาณ 
30,000,000 บาท โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  และขอทราบผลการจัดทำ
ประชามติ  สอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการดังกล่าวมีผู้เห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์  และแนวทางในการดำเนินโครงการต่อไป  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  โครงการเสาไฟฟ้า
ประติมากรรมไดโนเสาร์  เป็นห้วงดำเนินการก่อนที่คณะผู้บริหารจะเข้ามาดำรง
ตำแหน่ง  ในช่วงที่ไม่มีคณะผู้บริหารโดยท่านรณยุทธ  หอมหวล  รองปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  เท่าที่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
พอสังเขป  ส่วนรายละเอียดเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ตอบครับ โครงการนี้ 
เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลให้ส่วนราชการต่างๆ  ที่ประสงค์จะขอรับการสนับ     
สนุนงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลกู้เงินมาและมี
กรอบวงเงินของจังหวัดกาฬสินธุ์  ถ้าหน่วยงานราชการไหนอยากแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาท้องถิ่นให้ทำโครงการเข้าไป  เทศบาลได้จัดทำโครงการ 5 โครงการ      
รวมเป็นเงินประมาณ 26 ล้านบาท  โครงการที่ทำเข้าไปไม่มีเรื่องเกี่ยวกับโครงการ
โครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมไดโนเสาร์ เพราะไม่มีในแผนหลังจากนั้นจะมี
คณะกรรมการพิจารณา  หลังจากผมได้เข้ามาดำรงตำแหน่งได้รับหนังสือจากกรม
โยธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์  อยากให้เทศบาลทำประชาพิจารณ์รับฟัง
ความคิดเห็นของพ่ีน้องประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการให้ถนนอรรถเปศล  
ถนนถีนานนท์  ซึ่งเป็นถนนที่จะมีการรับ เสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า       
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จมา
พระราชทานปริญญาบัตร เทศบาลมอบให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็น
ผู้ดำเนินการสอบถามพ่ีน้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องผลการประชาพิจารณ์เป็น
อย่างไร  ขออนุญาตให้ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณตอบครับ  และ
ขณะนี้ผมได้ดำเนินการส่งผลการประชาพิจารณ์ไปยังสำนักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เรียบร้อยแล้ว 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์ครับ 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ  ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระทู้ถามของท่านสมาชิกสภา
เทศบาล  รัฐบาลได้มีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ดำเนินการกู้เงินและจัดสรรเงินกู้ตามนโยบายรัฐบาล  
และจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กรอบวงเงินตามนโยบายนี้ 700 ล้านบาท  และโครงการ
เงินกู้ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นผู้พิจารณาโครงการที่จะอนุมัติใช้เงินกู้  จึงจัดสรรให้แต่ละจังหวัดไปพิจารณา
เสนอโครงการเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ  โดยให้ส่วนราชการในระดับจังหวัด อปท. ใน
แต่ละจังหวัดเสนอโครงการเข้าไปที่จังหวัด  แต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการเพ่ือเสนอโครงการเข้าไปที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ขั้นตอนแรกเมื่อจังหวัดพิจารณาเสร็จเสนอไปสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  เมื่อพิจารณาเสร็จเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี  เทศบาลเมือง
กาฬสิ นธุ์  โดยท่ านรณ ยุทธ หอมหวล  รองปลั ด เทศบาล  ปฏิ บั ติ หน้ าที่
นายกเทศมนตรีในขณะนั้น  ในช่วงเดือนเมษายน 2564  ได้เสนอโครงการที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ขอรับจัดสรรตามแผนงาน จำนวน 6 โครงการ  ได้รับ
พิจารณาจำนวน 1 โครงการ  คือ  โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วงเงินงบประมาณ 2.2 ล้านบาท เป็นโครงการของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ที่ได้รับการอนุมัติในระดับจังหวัด  และต้องนำเสนอที่สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกครั้ง  โครงการดังกล่าววัตถุประสงค์คือต้องการ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2564  ส่วนราชการอื่นๆ เสนอ
โครงการเข้าไปเหมือนกัน โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมไดโนเสาร์  เป็น
โครงการที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าของโครงการ
เสนอเข้าไปในระดับจังหวัด  ซึ่งได้รับการพิจารณาในวงเงิน 30 ล้านบาท  กรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงส่งโครงการดังกล่าวมาให้เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ทบทวนจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่า
เหมาะสมที่จะดำเนินโครงการในจังหวัดกาฬสินธุ์หรือไม่  ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ โดยหนังสือฉบับนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กาฬสินธุ์เสนอมาขณะที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงมอบให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดทำประชาพิจารณ์  ซึ่งกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณได้ลงพ้ืนที่ประชาพิจารณ์ในแต่ละเขตชุมชน  และในพ้ืนที่ที่จะ
ดำเนินโครงการ คือ บริเวณพ้ืนที่ถนนอรรถเปศล ถนนถีนานนท์  วัตถุประสงค์หลัก
ท่านนายกเทศมนตรีได้นำเรียนไปเบื้องต้นแล้ว  ผลการประชาพิจารณ์ที่ได้สอบถาม
ทั้งการลงพ้ืนที่ เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ  ผลปรากฏว่าพ่ี
น้องประชาชนที่ให้ดำเนินการโครงการ  เห็นด้วย 19.25 เปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นด้วย 
80.75 เปอร์เซ็นต์  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้สรุปรายงานผลการ  
ประชาพิจารณ์ ไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป  คาดว่าสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์จะนำผลการประชาพิจารณ์ไปทบทวนหรือชะลอโครงการ  ซึ่งเป็น
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เพียงขั้นตอนของการดำเนินโครงการยังไม่ถึงขั้นลงมือทำเพราะว่าสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังไม่อนุมัติโครงการที่จังหวัดกาฬสินธุ์เสนอเข้าไป  
เป็นเรื่องที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะต้องพิจารณาต่อไป  และ
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมไดโนเสาร์เป็นเรื่องของสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์จะต้องพิจารณาดำเนินการต่อไป หน้าที่ของเทศบาล
คือ ส่งผลการประชาพิจารณ์ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำผลการประชา
พิจารณ์ไปประกอบการพิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ          

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านอาคม  สำราญเนตร  ครับ  
นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ได้รับคำตอบอย่างชัดเจนและตรงประเด็นที่ได้สอบถามไปเพราะว่า
หลังจากการทำประชาพิจารณ์ พ่ีน้องประชาชนได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการ
ดังกล่าว  การที่ผมยื่นกระทู้ถามเพ่ือพ่ีน้องประชาชนจะได้รับฟังข้อเท็จจริงในการ
จัดทำโครงการ  ตามแนวคิดผมถ้าไม่สามารถดำเนินโครงการได้สามารถ
เปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการได้หรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  เชิญครับ  
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ใคร่ขอเรียนถามท่านปรานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ดังต่อไปนี้        
1.  ชุมชนดอนสวรรค์  ได้มีผู้ติดเชื้อโควิด – 19 แล้วหลายคน  และจะต้องทำ     
การกักตัวกับผู้ที่เสี่ยงเพ่ือที่จะติดตามประเมินและสังเกตอาการของโรคติดเชื้อ      
โควิด – 19 อีกหลายคน  ทางเทศบาลได้เข้าไปดูแลจัดการช่วยเหลือเยียวยา
อย่างไร หรือไม่  2.  ผมได้ทราบข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยามาว่าปี นี้ฝนจะดี         
น้ำจะมาก  จะทำให้เกิดผลกระทบน้ำท่วมหลายพ้ืนที่ในประเทศไทย  ทางเทศบาล
ได้มีแนวทางเตรียมการป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือให้แก่พ่ีน้องประชาชนในเขต
เทศบาลของเราหรือไม่ อย่างไร        

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  กระทู้ ถามข้อ 1      
ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ เป็นผู้ตอบว่าได้ดำเนินการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโรคโควิด – 19 หรือไม่  ซึ่ง
ขณะนี้เทศบาลได้จัดทำโรงพยาบาลลสนามชุมชน  ข้อ 2  เรื่องการป้องกันน้ำท่วม
ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการสำนักช่างเป็นผู้ตอบ  ขณะนี้ได้ดำเนินการเตรียมความ
พร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญผอ.ส่วนจีรนันท์  ธารไชยครับ 
นางจีรนันท์  ธารไชย รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

ดิฉันนางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ 
ขออนุญาตตอบกระทู้ถามท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  ข้อ 1. ชุมชนดอนสวรรค์ได้
มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 แล้วหลายคนและจะต้องทำการกักตัวกับผู้ที่ เสี่ยง  
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เพ่ือที่จะติดตามประเมินผล  สังเกตอาการของโรคโควิด 19 อีกหลายคน  ทาง
เทศบาลได้เข้าไปดูแลจัดการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไร  ขออนุญาตตอบกระทู้ ข้อ  
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคได้ลงทำการสอบสวนโรคพบว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 6 ราย  
มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  จำนวน 72 ราย  2. งานป้องกันและควบคุมโรคร่วมกับ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้ทำการ Swab  ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  จำนวน 72 ราย  เมื่อวันที่ 
2 สิงหาคม 2564 (ขณะนี้รอผลตรวจ)  เมื่อตรวจรอบแรกและได้มีการตรวจซ้ำ
อีกครั้ง ก่อนตรวจซ้ำพบว่ามีผู้ติดเชื้อ 1 ราย รวมติดเชื้อในชุมชนดอนสวรรค์
ทั้งหมด 7 ราย  และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 ราย  ให้ตรวจซ้ำ  นอกจากนั้นให้กักตัว
และสังเกตอาการ  3.  ให้คำแนะนำในการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและสังเกต
อาการ 14 วัน 4.  ควบคุมการเดินทาง เข้า – ออก  สำหรับประชาชนชุมชนดอน
สวรรค์ ในการกักตัวให้สังเกตอาการถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบรายงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอน 5. ประชาสัมพันธ์โดยรถประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล  เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
6. ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในบ้านที่พบผู้ป่วยและตามถนนในชุมชน  7. 
เทศบาลจัดถุงยังชีพให้ประชาชนในชุมชนดอนสวรรค์ทุกหลังคาเรือนเป็นแนวทางท่ี
เทศบาลได้ดำเนินการ นอกจากนั้นจะมีภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ ให้ความ
ช่วยเหลือ  อาทิ  ข้าวกล่อง ฯลฯ ขอบคุณค่ะ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญผู้อำนวยการสำนักช่างครับ 
นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สำนักช่าง   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ ผอ.สำนักช่าง  ขออนุญาตตอบกระทู้ถามท่าน
สิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
สถานการณ์และผลกระทบจากอุทกภัย  โดยดำเนินการ  ดังนี้  1. ดำเนินการขุด
ลอกลำน้ำตื้นเขินให้น้ำไหลสะดวก  2. ดำเนินการกำจัดผักตบชวา  วัชพืช  และสิ่ง
กีดขวางทางน้ำไหล  3. ดำเนินการปรับปรุง  ขุดลอกคลองผันน้ำ  เพ่ือระบายน้ำ
ออกสู่ลำน้ำปาวโดยตรง  4. ดำเนินการปรับปรุง  ซ่อมบำรุงท่อระบายน้ำ  บ่อพัก 
และทางระบายน้ำในเขตเมือง  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่รับน้ำและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ไหล  อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  ดำเนินการก่อสร้าง
โครงการป้องกันน้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งจะช่วยป้องกันบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  5. ดำเนินการจัดทำโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา  เช่น  
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงระบบรวบรวม    
น้ำเสีย  ชุมชนแก่งดอนกลาง  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตเทศบบาลเมือง
กาฬสินธุ์  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  ขอบคุณครับ    

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ  
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  กราบขอบพระคุณหน่วยงานที่เข้าไปดูแลพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน  เทศบาลเป็นหน่วยงานหลักที่จะดูแลพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน  ซึ่งในขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19  เป็นอย่างมาก
ตามที่หมอพูดต้องยกการ์ดสูงๆไว้  และขอชื่นชมท่านผู้บริหารที่ได้ลงไปมอบสิ่งของ
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ต่างๆ  เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในชุมชนดอนสวรรค์  สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1  ได้ลงไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ไม่
ทอดทิ้งพ่ีน้องประชาชน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านนพดล  แก้วพูล  เชิญครับ  
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ        

ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์           
ท่านประธานสภาครับสำหรับกระทู้ถามข้อที่  1. ที่ท่านไม่รับกระทู้ของผมความ
จริงแล้วถ้าท่านดูรายละเอียดเล็กน้อยเหตุผลที่สอบถาม  ผมถาม ณ วันนี้ ว่าการ
จัดเก็บรายได้ตามประมาณการรายรับเข้าเป้าตามที่ตั้งไว้หรือไม่  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านนพดลครับ  ผมวินิจฉัยแล้วว่าไม่รับเป็นกระทู้ถามครับ  เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายน  จากวันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน  รายได้อาจจะ
เข้าได้ทุกวัน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเมื่อสิ้นปีงบประมาณเทศบาล
จะต้องรายงานไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่ว
กันครับ    

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    ผมเคารพในดุลยพินิจและการตัดสินใจของท่านประธานสภา       
ผมขออนุญาตถามในส่วนที่ท่านอนุญาตครับ   ข้อ 2. การดำเนินงานตามโครงการ
ในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ  วันนี้  ดำเนินการไป
แล้วกี่โครงการ  ยังไม่ดำเนินการกี่โครงการ  ที่ยังไม่ดำเนินการเพราะสาเหตุใด     
และจะทำได้หมดทุกโครงการหรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขออนุญาตให้   
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นผู้ตอบครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์ครับ 
จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ  ขออนุญาตตอบกระทู้ถาม ข้อ 2  จำนวนโครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณ  รายจ่ายประจำปี 2564  มีจำนวน 170 โครงการ  เป็นโครงการที่
จะดำเนินการในช่วง 6 เดือนแรก จำนวน 34 โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 
โครงการ  งบประมาณ 8,525,000 บาท  โครงการในช่วง 6 เดือนแรกที่ยังไม่
ดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 และมีโครงการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณและเป็นโครงการที่จะ
ดำเนินการในช่วง 6 เดือนหลังรวม 136 โครงการ  ซึ่ง  ณ  วันนี้โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบายน้ำทั้งหมด 16 โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ     
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ อีก 13 โครงการ  ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครบ
ทุกโครงการ  ในส่วนของโครงการทั้ง 170 โครงการ  ตลอดทั้งปีจะสรุปผลอีกครั้ง
หลังวันที่ 30 กันยายน 2564  ซึ่งต้องสรุปในทุกสิ้นปีอยู่แล้ว  และขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์  ณ  ปัจจุบันที่เราต้องพิจารณาไปตามสถานการณ์  กระทู้ถามข้อ 1.       
ที่ท่านประธานสภาได้แจ้งเพ่ือทราบว่าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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เทศบาลของคณะกรรมการฯ จะสามารถสรุปได้เมื่อสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน              
ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานผลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  อนุญาตเพ่ิมเติมสำหรับ
คำตอบของผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ  เกี่ยวกับเรื่องการเงินของเทศบาล ปี 2564  
เทศบาลได้รับงบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณข้อมูลในการจัดสรร
งบประมาณจะเป็นข้อมูลที่มีรายหัว ตำแหน่งครบถ้วน  ในการจัดทำงบประมาณปี 
2564  นำข้อมูลปี 2562  เป็นฐานข้อมูลในการประเมินปี 2564  และในปี 
2563  มีความเปลี่ยนแปลงคือมีภารกิจถ่ายโอนเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนทุ่งศรีเมือง
ประชาวิทย์  เพราะฉะนั้นในส่วนของครู  นักเรียน โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
ได้ดำเนินการแจ้งไปว่ามีภารกิจถ่ายโอนเพ่ิมเติมและขอรับงบประมาณเพ่ิม  
ปรากฏว่าสำนักงบประมาณอิงข้อมูลในปี 2562  ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีโรงเรียนทุ่งศรี
เมืองประชาวิทย์  ซึ่งแน่นอนงบประมาณปี 2564  ในส่วนของเงินรายหัวที่จะ
นำมาคำนวณจะหายไป  จะมีหลายส่วนที่สำนักงบประมาณตัดออกไปเทศบาลจึง
ได้รับงบประมาณน้อย  เทศบาลประมาณการไว้แล้วว่าจะมีรายรับจากการจัดเก็บ
เองปีหนึ่งประมาณ 25 ล้านบาท  แต่ทางรัฐบาลมีหนังสือแจ้งว่าให้จัดเก็บได้เพียง 
10 เปอร์เซ็นต์ อีก 90 เปอร์เซ็นต์ไม่ให้จัดเก็บ  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  เทศบาลจัดเก็บเองได้
เพียง 1 ล้านกว่าบาท  ในส่วนที่หายไป 20 ล้านกว่าบาท  ขณะนี้เหลือเพียง 2 
เดือนสุดท้ายได้มีการประเมินว่าถ้าหากเงินเข้ามาเหมือนปี 2563  เราจะสามารถ
ทำโครงการต่างๆ  โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 กว่าล้านบาทที่อยู่ในเทศ
บัญญัติจะสามารถทำได้หรือไม่ ถ้าหากทำหมดจะมีเงินเดือนจ่ายพนักงานหรือไม่
ต้องมาตัดสินใจอีกครั้ง  ผมได้เปรียบเทียบตัวเลขที่เป็นจริงปี 2563  กับปี 2564  
สรุปเงินขาด 10 ล้านบาท  และถ้าหากเราไม่ทำสัญญาโครงสร้างพ้ืนฐานจะมีเงิน
จ่ายเงินเดือนพนักงานแต่ชาวบ้านไม่ได้อะไรเลย  จึงตัดสินใจว่าในส่วนของ
โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งหมดจะให้ทำสัญญาทั้งหมดเพราะเป็นความเดือดร้อนพ่ีน้อง
ประชาชนและรอมานาน  ส่วนเงินเดือนจะหาทางออกอีกวิธีหนึ่ง  ตามระเบียบคือ
การขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมจะประชุมกันต่อไปหลังจากที่สรุปเรียบร้อยจะได้
รายงานและขอยื่นญัตติเข้ามาในสภาแห่งนี้  ขออนุญาตท่านประธานสภาพูดในครั้ง
นี้คืออาจจะมีการขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมอีกครั้งเพ่ือที่จะเยียวยาหรือถ้าหาก
ว่าไม่ใช้เงินทุนสำรองโครงสร้างพ้ืนฐานของพ่ีน้องประชาชนก็ไม่ได้  แต่ผมได้
ตัดสินใจแล้วโครงการโครงสร้างพื้นฐานทำสัญญาทั้งหมด ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ   
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ       

ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมถาม
กระทู้ในข้อนี้เพราะทุกท่านต่างรู้ดีว่ากำลังเจอสภาวะวิกฤตการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ได้พูดถึงเรื่องการจัดเก็บรายได้จะได้ตามเป้าหรือไม่ เหมือนที่ท่านนายกเทศมนตรี
ได้อภิปรายว่ารัฐบาลให้จัดเก็บภาษีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์  ผมเป็นห่วงในเรื่อง
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โครงการต่างๆ ว่าปีนี้จะมีโอกาสได้ดำเนินโครงการที่ได้จัดทำไว้หรือไม่  จากที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้นำเรียนเมื่อสักครู่การจัดทำโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจำเป็นที่พ่ี
น้องประชาชนสมควรจะได้รับ  เทศบาลมีหน้าที่ให้บริการเพราะฉะนั้นโครงการที่
ได้ตั้งไว้ถึงแม้บางโครงการอาจจะใช้งบประมาณไม่มากแต่ถือว่ามีความจำเป็น
เพราะปัญหาต่างๆที่พ่ีน้องประชาชนในชุมชนได้รับทุกวันแต่นานๆครั้งได้เข้าไป
ไม่ได้รับรู้ถึงปัญหาที่ประชาชนพบเจอมานานพอสมควร  และเรื่องรายได้จาก
รัฐบาลกลางไม่ทราบว่าจะได้เงินสนับสนุนมาเท่าไร  แต่ด้วยความห่วงใยได้ เรียน
ถามถึงโครงการต่างๆ  ถ้าโชคดีได้เงินงบประมาณจากส่วนกลางเข้ามาอุดหนุนจะ
เป็นเรื่องที่ดี  แต่ถ้าจำเป็นจริงๆผมขอเรียนว่าเรามาร่วมมือกันจะต้องให้เหตุผลซึ่ง
กันและกันไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหน  เพ่ือที่จะประคับประคองสถานการณ์ที่รุนแรงใน
ขณะนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน  ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารเรา
มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพ่ือที่จะผ่านพ้นวิกฤตรุนแรงในครั้งนี้ไปด้วยกัน  
ขอบคุณครับ 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการที่สภา

ท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  ที่เสนอใหม่ 
(5.1) เรื่อง ญัตติขออนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง  ที่เสนอใหม่ (5.1) เรื่อง ญัตติขอ
อนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเรียนเชิญ
นายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอญัตติขออนุมัติต่อ
อายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  หลักการ  ด้วยผู้เช่าอาคาร
พาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขออนุญาตต่ออายุสัญญาเช่าอาคารฯ มีรายละเอียด
ดังนี้ 1.  นางสุพัตรา จิระประเสริฐศักดิ์ จำนวน 1 คูหา เลขที่ 9 ตั้งอยู่ถนนภิรมย์ 
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สัญญาเลขที่ 2/2552    
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 มีกำหนด 15 ปี ครบกำหนดสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 
31 พฤษภาคม 2564 2.  นายชื่นชัย  ศรีสว่างวงศ์  จำนวน 2 คูหา เลขที่ 
11,13 ตั้งอยู่ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
สัญญาเลขที่ 4/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 มีกำหนด 15 ปี ครบ
กำหนดสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  คณะกรรมการจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สินมีมติ ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สิน           
ครั้งที่ 1/2564  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 อนุญาตให้ต่ออายุสัญญาเช่า
อาคารฯ รายละเอียด ดังนี้   รายนางสุพัตรา  จิระประเสริฐศักดิ์  เช่าอาคาร
พาณิชย์  2 ชั้น 1 คูหา เลขที่  9  1 . อนุญาตให้ต่ออายุสัญญาเช่า 15 ปี            
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(1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2579)  2.  อัตราค่าเช่าคิดเพ่ิม 20 % 
ทุก 5 ปี ของอัตราค่าเช่าเดิม  คิดจากค่าเช่าเดิม 2 ,592×20% = 3,110.40 
บาท ปัดเป็น 3,110 บาทต่อเดือน  ปีที่ 1 - 5  เดือนละ 3,110 บาท (สามพัน
หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)  ปีที่ 6 - 10 เดือนละ 3 ,732 บาท  (สามพันเจ็ดร้อย
สามสิบสองบาทถ้วน)  ปีที่ 11-15 เดือนละ 4,478 บาท (สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
บาทถ้วน)  3. ค่าประโยชน์ตอบแทนในการต่ออายุสัญญาเช่า 180 ,000 บาท  
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่ออายุสัญญา 15 ปี  คิดเพ่ิม 20 % จากค่า
ประโยชน์ตอบแทนเดิม 150 ,000×20% = 30 ,000 + 150 ,000 = 
180,000 บาท 4. เงินประกันสัญญา 18 ,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) ต่ออายุสัญญา 15 ปี (คิดร้อยละ 10 ของค่าประโยชน์ตอบแทนในการต่อ
อายุสัญญาเช่า 180,000×10% = 18,000 บาท) 5. ค่าประโยชน์ตอบแทนใน
การโอนสิทธิการเช่า ให้เรียกเก็บ 4 เท่าของค่าเช่าหนึ่งปีในปีที่มีการโอน  กรณีโอน
ให้บุพการี สามี ภรรยา หรือผู้สืบสันดาน ให้เรียกเก็บ 1 เท่า ของค่าเช่าหนึ่งปีในปี
ที่มีการโอน  6. กรณีนำอาคารไปให้บุคคลอ่ืนเช่าช่วงให้เรียกเก็บค่าเช่าเพ่ิมจากค่า
เช่าเดิม 25 % ในปีที่มีการให้เช่าช่วง และกรณีผู้เช่านำอาคารไปให้เช่าช่วงโดยไม่
แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบให้เรียกเก็บค่าเช่าเพ่ิมจากค่าเช่าเดิม 50 %  ในปีที่มีการให้
เช่าช่วง 7. ค่าธรรมเนียมนำสิทธิการเช่าไปค้ำประกันเงินกู้ ร้อยละ 1 บาท ของ
วงเงินกู้ 8. ให้สำนักช่างของเทศบาลฯ ออกตรวจสอบสภาพอาคารก่อนที่จะให้ต่อ
อายุสัญญา รายนายชื่นชัย  ศรีสว่างวงศ์  เช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 
11 และ 13  1. อนุญาตให้ต่ออายุสัญญาเช่า 15 ปี (1 มิถุนายน 2564 - 31 
พฤษภาคม 2579)  2.  อัตราค่าเช่าคิดเพ่ิม 20 % ทุก 5 ปี ของอัตราค่าเช่าเดิม
คิดจากค่าเช่าเดิม 7,776×20% = 9,331.20 บาท ปัดเป็น 9,331 บาทต่อ
เดือน   ปีที่ 1 - 5  เดือนละ 9,331 บาท (เก้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)  
ปีที่ 6 - 10 เดือนละ 11,197 บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท
ถ้วน)  ปีที่ 11-15 เดือนละ 13,436 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบหก
บาทถ้วน)  3. ค่าประโยชน์ตอบแทนในการต่ออายุสัญญาเช่า 540 ,000 บาท  
(ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ต่ออายุสัญญา 15 ปี คิดเพ่ิม 20 % จากค่าประโยชน์
ตอบแทนเดิม 450,000×20% = 90,000 + 450,000 = 540,000 บาท  
4. เงินประกันสัญญาเท่ากับ 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ต่ออายุสัญญา 
15 ปี (คิดร้อยละ 10 ของค่าประโยชน์ตอบแทนในการต่ออายุสัญญาเช่า 
540,000×10% = 54,000 บาท)  5. ค่าประโยชน์ตอบแทนในการโอนสิทธิ
การเช่า ให้เรียกเก็บ 4 เท่าของค่าเช่าหนึ่งปีในปีที่มีการโอน  กรณีโอนให้บุพการี 
สามี ภรรยา หรือผู้สืบสันดาน ให้เรียกเก็บ 1 เท่า ของค่าเช่าหนึ่งปีในปีที่มีการโอน  
6. กรณีนำอาคารไปให้บุคคลอ่ืนเช่าช่วงให้เรียกเก็บค่าเช่าเพ่ิมจากค่าเช่าเดิม    
25 % ในปีที่มีการให้เช่าช่วง และกรณีผู้เช่านำอาคารไปให้เช่าช่วงโดยไม่แจ้งให้
ผู้ให้เช่าทราบให้เรียกเก็บค่าเช่าเพ่ิมจากค่าเช่าเดิม 50 %  ในปีที่มีการให้เช่าช่วง  
7. ค่าธรรมเนียมนำสิทธิการเช่าไปค้ำประกันเงินกู้ ร้อยละ 1 บาท ของวงเงินกู้  8. 
ให้สำนักช่างของเทศบาลฯ ออกตรวจสอบสภาพอาคารก่อนที่จะให้ต่ออายุสัญญา 
เหตุผล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จะดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คูหาเลขที่ 9 , 11 และ 13 ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ 
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อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบี ยบของ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ . 2543 ข้อ  19 (2 ) กำหนดว่าการต่ออายุสัญญาเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำหนดเกินสามปีให้สภาท้องถิ่น
มีอำนาจอนุมัติ  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2543 ดังกล่าว  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านชญาดล  
ฆารเจริญครับ 

นายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบ
วาระที่  5 เรื่อง  ที่เสนอใหม่  (5.1) เรื่อง ญัตติขออนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร
พาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมมีแนวความคิดตามหลักการและเหตุผลที่ได้อ่าน
ตามรายละเอียดและพิจารณาเห็นว่าเทศบาลได้รับประโยชน์จากการขออนุญาตต่อ
อายุสัญญาเช่าอาคารจากนางสุ พัตรา จิระประเสริฐศักดิ์  เป็นจำนวนเงิน 
180,000  บาท นายชื่นชัย  ศรีสว่างวงศ์ เป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท  รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 720,000  บาท  ต่ออายุสัญญา  15  ปี  ผมขอสนับสนุนในญัตตินี้  
ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านจำลอง  ใจไหวครับ 
นายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตามระเบียบวาระ
ที่  5 เรื่อง  ที่ เสนอใหม่  (5.1) เรื่อง ญัตติขออนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร
พาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ตามที่ท่านชญาดล  ฆารเจริญ  ได้กล่าวต่อที่     
ประชุมผมเห็นด้วยและสนับสนุนตามหลักการและเหตุผลเพราะจะได้นำรายได้
ดังกล่าวมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ขออนุญาต
สอบถามเก่ียวกับเรื่องอาคารพาณิชย์คือการต่ออายุสัญญาให้เช่าทั้งอาคารและที่ดิน
ใช่หรือไม่ครับ  สมมุติว่าผู้เช่าจะดำเนินการสร้างใหม่และถ้ายกเลิกการเช่าสิ่งปลูก
สร้างต่างๆจะตกเป็นของทางเทศบาลหรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  เรื่องการเช่าอาคาร
พาณิชย์ที่ดินเป็นของเทศบาลและเทศบาลอนุญาตให้เช่าเพราะฉะนั้นการเช่าคือ
การเช่าที่ดินแล้วสร้างอาคาร  เมื่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยในสัญญาจะระบุไว้ว่า
เมื่อเช่าครบตามอายุการเช่า 15 ปี   จะยกกรรมสิทธิ์ ให้ เป็นของเทศบาล
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เพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์เป็นของเทศบาลเพียงแต่ว่าผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะเช่าต่อ การ
ออกแบบเป็นเรื่องของผู้เช่าแต่ต้องขออนุญาตก่อสร้างกับเทศบาลและให้เทศบาล
เห็นชอบด้วยว่าแบบเหมาะสมหรือไม่ ต้องอยู่ที่ตัวผู้เช่าว่าจะมีเงินในการก่อสร้าง
หรือไม่  เมื่อครบสัญญาการเช่าการเช่าครั้งแรกต้องยกกรรมสิทธิ์ให้เป็นของ
เทศบาล อาทิ ร้านกาแฟข้างเทศบาลขณะนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลผู้เช่าได้
ยกเลิกการเช่าไปเรียบร้อยแล้ว  ถ้าหากจะมีการเช่าใหม่ต้องให้ผู้เช่าเดิมขาดสัญญา  
เทศบาลต้องเปิดประมูลให้เช่าใหม่หรือถ้าจะขอก่อสร้างเอง  ซึ่งข้อสุดท้ายที่ได้อ่าน
ให้ฟังว่าสำนักช่างของเทศบาลออกตรวจสภาพอาคารก่อนที่จะให้ต่ออายุสัญญา  
ถ้าหากพบการชำรุดและไม่มีการซ่อมแซมเทศบาลจะไม่อนุญาตให้ต่ออายุสัญญา
เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อสัญญาที่เขียนไว้กับเทศบาล  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เมื่อสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีท่านสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกอภิปราย   
ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้ต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ทั้ง 2 ราย ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิก
อนุมัติจำนวน  15 ท่าน) 15  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี – ลากิจ 
1 ท่าน  ลาป่วย 1 ท่าน 

    

 (5.2) เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบการสนับสนุนบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  (5.2)  เรื่อง  ญัตติขอรับความเห็นชอบ
การสนับสนุนบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอญัตติขอรับความ
เห็นชอบการสนับสนุนบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ด้วยประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะต้อง
ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหกสิบวันที่ พ้นจากตำแหน่ง       
โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 6 และข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 ประกอบกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตาม
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว102 ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2564  หลักการ  ขอรับความเห็นชอบในการเสนอชื่อ นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม  
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เหตุผล  เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่า  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล  ที่มีการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาโดยต่อเนื่อง  สมควรเสนอชื่อ  นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  เข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยตามข้อ 4(1) กฏกระทรวง
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กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 ซึ่งออกตามความ
ในมาตรา 8 และมาตรา 15 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำหนดให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ประสงค์จะมีผู้แทน สามารถเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แห่งละ 1 คน  ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พิจารณาต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านนพดล  
แก้วพูลครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์            
เรื่อง ญั ตติขอรับความเห็นชอบการสนับสนุนบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะ
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา อบจ. 
เทศบาล หรือ อบต. ได้มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษาและ  
มัธยมศึกษาเป็นจำนวนมาก  หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้
มีการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  บางแห่งได้รับการถ่ายโอนจาก สพฐ. ซึ่งเป็นหน้าที่
โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจัดการการศึกษาให้กับประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง  โดยเฉพาะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้มีการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมาอย่างต่อเนื่อง  เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ดีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไป
ร่วมกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องและเป็นไปตามความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นแต่ละแห่งและทำให้การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของประเทศไทยมีมาตรฐานที่ดีมีความเท่าเทียมกันและไปในทิศทาง
เดียวกัน  ผมได้ดูรายละเอียดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ในการสนับสนับสนุนบุคคลเพ่ือ
เข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ได้
ดูรายละเอียดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
สรรหา 1 ท่าน  ท่านประธานสภาครับถ้าพิจารณาดูถึงคุณสมบัติ  ประสบการณ์
ความสามารถ และความรู้ต่างๆ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีหลายท่านถ้าในญัตตินี้นำ
ชื่อมาเสนอในที่ประชุมสภาว่าท่านใดสมควรที่จะได้รับการสนับสนุนเพ่ือเข้ารับการ
สรรหาเพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผมว่าจะสง่างาม
และสวยงาม  ถ้าพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ คุณสมบั ติ ประสบการณ์  ความรู้
ความสามารถ  ผู้ที่เหมาะสมจะได้รับการคัดเลือกคือท่านนายกเทศมนตรี  แต่
ลักษณะนี้เหมือนมัดมือชกตามความคิดผมไม่ค่อยสง่างาม หากเสนอชื่อในที่ประชุม
สภาแห่งนี้อย่างไรท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เข้ารับการสรรหา ถ้าไม่มีใครเสนอผมจะ
เสนอเอง เรียนให้ท่านประธานสภาได้รับทราบ  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านอาคม  สำราญเนตรครับ 
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นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ในระเบียบวาระที่ (5.2) เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบการสนับสนุนบุคคลเพ่ือ
เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามหลักการและเหตุผลผม
เข้าใจว่าท่านนายกเทศมนตรีเสนอตัวท่านเองเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาแต่
สภามีสิทธิ์ที่จะเสนอบุคคลอ่ืนได้ถ้ามีบุคคลอ่ืนเสนอก็คัดเลือกลงมติ   ตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภา  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีขอ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ  

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์   ถ้าท่านไปดู
ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการสรรหาและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เข้าไปเป็นกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกจากจะกำหนด
คุณสมบัติ มีเงื่อนไขว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในข้อ 14 สภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เสนอชื่อได้องค์กรละหนึ่งคน 
หากปรากฎว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเสนอชื่อเกินกว่าหนึ่งคน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา  ผู้ที่ได้เข้ารับการสรรหาจะต้องไป
คัดเลือกที่กรุงเทพอีกครั้ง  ต้องแสดงเจตจำนงว่าตนเองมีคุณสมบัติมีความรู้ 
ความสามารถ ที่จะเข้าไปรับการสรรหากับบรรดาผู้ที่ส่งเข้ามารับการสรรหาจาก
สภาเทศบาลหรือสภา อบจ. ที่มีโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ  ถ้าท่านใดสนใจต้อง
นำมาเข้าสภาเพ่ือให้สภาเห็นชอบแล้วส่งชื่อเข้าไปเพ่ือรับการสรรหาจะทำได้
อย่างไรเรื่องนี้จะได้นำเข้าสู่สภา  ตามข้อบังคับการประชุมสภาต้องเสนอเป็นญัตติ  
ผมสนใจและประสงค์เข้ารับการสรรหาผมจึงเสนอเป็นญัตติเข้ามาเพ่ือเสนอตนเอง 
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ประสงค์จะเข้ารับการ   
สรรหาขอให้สภาเห็นชอบ  ถ้าท่านอยากจะเข้ารับการสรรหาท่านต้องเสนอเป็น
ญัตติเข้ามาถ้ามีญัตติหลายท่านเข้ามาถึงจะให้สภาลงมติเลือกว่าใครสมควรได้รับ
การสรรหาเพ่ือเป็นตัวแทนของสภาในการเข้ารับการสรรหา  แต่ในกรณีดังกล่าว
ท่านทั้งหลายมีใครสนใจหรือคิดที่จะเสนอทำเป็นญัตติเข้ามาหรือไม่  บางที่มี
ระเบียบไม่ได้เสนอเพราะว่าไม่ได้สนใจแต่ผมสนใจและมีความประสงค์ถึงแม้จะ
เสนอเข้าไประเบียบระบุว่าให้ผู้ที่รับการเสนอชื่อเข้าไปเลือกกันเอง เพราะฉะนั้น
เมื่อผมเสนอชื่อเข้าไปแล้วแล้วพบว่าในบรรดาที่ท้องถิ่นเสนอชื่อเข้าไปมีความรู้  
ความสามารถมากกว่าผมพร้อมที่สนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นเข้าไปทำหน้าที่เป็น
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนพดล  หากท่านสนใจให้
ทำญัตติเข้ามา  แต่วันนี้ผมทำญัตติเข้ามาเพียงคนเดียว เพราะฉะนั้นคำว่าสง่างาม
หรือไม่สง่างามอยู่ที่ตัวบุคคลเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่สภา
จะเสนอเข้าไป  ถ้าท่านเห็นว่าผมไม่เหมาะสมคุณสมบัติไม่ครบถ้วนท่านก็ไม่ต้อง
เห็นชอบ  ขอบคุณครับ     

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
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นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง
ดังกล่าวผมพูดไปเรื่องถึงคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ  และประสบการณ์ท่านที่
สมควรและเหมาะสมคือท่านนายกเทศมนตรี  ถ้าไม่มีใครเสนอผมจะเป็นผู้เสนอเอง
ที่ผมพูดไม่ได้แย้งอะไรผมยินดีสนับสนุน  ขอบคุณครับ            

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เมื่อสมาชิกได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านใดเห็นชอบการสนับสนุนบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นฃอบ
จำนวน  15 ท่าน) 15  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ - ไม่มี –ลากิจ 1 
ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน  

     

 (5.3) เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (ขั้นรับหลักการ) 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  (5.3)  เรื่อง ญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขั้นรับหลักการ)  
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี   

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอญัตติร่าง       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้ันรับหลักการ)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 23 ให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาล  ภายในวันที่  15  สิงหาคม  ของทุกปี นั้น  บัดนี้     
ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอญัตติร่าง   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  พร้อมเอกสาร
ประกอบ  มาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในสมัย
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กำหนดไว้   
โดยได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วย
แล้ว  รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่แนบมาพร้อมนี้   คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เรียน
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  บัดนี้  
ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้ เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น   
ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ดังต่อไปนี้  1.  สถานะการคลัง  
1.1.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ณ วันที่  30 
มิถุนายน 2564  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสถานะการเงินดังนี้   1.1.1 เงินฝาก
ธนาคาร จำนวน 72 ,550 ,356 .24 บาท  1 .1 .2   เงินสะสม  จำนวน  
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1 3 4 ,2 4 4 ,0 0 5 .4 6  บ าท  1 .1 .3  ทุ น ส ำ รอ ง เงิ น ส ะส ม  จ ำน ว น   
34,921,820.36  บาท  1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้
เบิก จำนวน 26  โครงการ รวม  15,024,108  บาท 1.1.5 รายการที่ได้กันเงิน
ไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท  1.2.  เงินกู้คงค้าง 5  
สัญญา จำนวน 26,641,814.47  บาท  2. การบริหารงบประมาณใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2564  2.1  รายรับจริง  
จำนวน   263,863,150.85  บาท  ประกอบด้วย  หมวดภาษีอากร  จำนวน  
8,884,001.96  บาท  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  จำนวน  
10,131,335  บาท  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน 4,505,410.24  
บาท  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน - บาท  หมวด
รายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน  3,575,533 บาท หมวดรายได้จากทุนจำนวน  500 
บาท  หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 91,101,370.65  บาท  หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป  จำนวน  145,665,000 บาท  2.2  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์  จำนวน 22,781,548.00  บาท  2.3  รายจ่ายจริง  จำนวน  
 241,771,794.94  บาท  ประกอบด้วย  งบกลาง  จำนวน 40,282,734.10
 บาท  งบบุคลากร  (เงินเดือน  ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)  จำนวน 
132,300,045.46 บาท  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวด
ค่าสาธารณูปโภค)  จำนวน  60,550,805.35 บาท   งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  จำนวน 1,731,703.67  บาท  งบเงินอุดหนุน  (เงิน
อุดหนุน ) จำนวน 6,906,506.36  บาท  งบรายจ่าย อ่ืน  (รายจ่าย อ่ืน ) 
 จำนวน - บาท  2.4  รายจ่ายที่ จ่ ายจากเงิน อุดหนุนที่ รัฐบาลให้ โดยระบุ
วัตถุประสงค์  จำนวน 22,206,161.25 บาท 2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  จำนวน -  บาท  2.6  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุน
สำรองสะสม จำนวน - บาท  2.7  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน  - บ า ท   3 . 
งบเฉพาะการ ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564    
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 รายรับจริง  จำนวน 10,669,373.40 บาท  
รายจ่ายจริง จำนวน  7,658,251.32  บาท  กู้ เงินจากธนาคารออมสิน
 จำนวน  37,820,000.00 บาท ยืมเงินสะสม จำนวน -  บาท กำไรสุทธิ จำนวน    
6,476,265.05  บาท  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
 จำนวน  22,599.38  บาท  ทรัพย์จำนำ จำนวน   78,227,500.00  บาท  
บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   อำเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์   ด้านด้านบริหารทั่วไป   ยอดรวม  76,734,460 บาท  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 62,983,340 บาท  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
13,751,120 บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม 218,701,260 บาท แผนงาน
การศึกษา 145,776,860 บาท แผนงานสาธารณสุข  16,607,960 บาท 
แผน งาน สั งคม ส ง เค ราะห์  170,000 บ าท  แผน งาน เคห ะและชุ ม ช น  
43,914,500 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,213,940 บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   4,018,000 บาท  ด้านการ
เศ รษ ฐ กิ จ  28,457,480 บ าท  แ ผ น งาน อุ ต ส าห ก รรม แ ล ะก าร โย ธ า
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 8,457,480 บาท ด้านการดำเนินงานอ่ืน  66,483,000 บาท แผนงานงบ
กลาง 66,483,000 บาท งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  390,376,200 บาท 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณ
รายจ่ ายป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ .2565  อาศั ยอำน าจตามความ ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  65   จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อ  1  เทศบัญญัติ  นี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  
ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป  ข้อ  3  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2565  เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  390,376,200 บาท  ข้อ  4  งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป  เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  390,376,200 บาท  โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได ้ ดังนี้  แผนงานด้านบริหารทั่ วไป  ยอดรวม 76,734,460 บาท           
แผนงานบริหารงานทั่วไป  62,983,340  บาท แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 13,751,120 บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม 218,701,260 บาท 
แผนงานการศึกษา 145,776,860 บาท แผนงานสาธารณสุข  16,607,960 
บาท  แผนงานสังคมสงเคราะห์  170,000 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน 
43,914,500  บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,213,940 บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,018,000 บาท ด้านการ
เศ รษ ฐ กิ จ  28,457,480 บ าท  แ ผ น งาน อุ ต ส าห ก รรม แ ล ะก าร โย ธ า  
28,457,480 บาท  ด้านการดำเนินงานอ่ืน 66,483,000 บาท แผนงานงบ
กลาง 66,483,000 บาท งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  390,376,200 บาท ข้อ  
5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้  เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  
12,696,300 บาท ดังนี้  งบกลาง  ยอดรวม 1,771,500 บาท งบบุคลากร 
(เงิน เดื อน  ค่ าจ้ างป ระจำและค่ าจ้ างพนั ก งาน จ้ าง )   1,990,000 บาท
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)  1,856,000 
บาท งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 14,900 บาท งบรายจ่ายอ่ืน 
(รายจ่ายอ่ืน)  7,063,900 บาท งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) รวมรายจ่าย  
12,696,300  บาท ข้อ  6  ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ วยวิธีก ารงบประมาณ ขององค์ กรป กครองส่ วนท้ องถิ่ น  และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ  7  ให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้   ประกาศ ณ วันที่ (ลงนาม) (นายจารุวัฒน์     
บุญเพ่ิม) ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  สรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณได้จัดทำแผนดำเนินงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
แจ้งให้หัวหน้าส่วนการงานจัดทำประมาณการรายรับ  ประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  2565  รวบรวมส่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
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ภายในวันที่  1 กรกฎาคม 2564  และได้พิจารณาประมาณการรายรับ-รายจ่าย 
ก่อนที่จะนำเสนอคณะผู้บริหาร  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติจะพิจารณาจากร่าง
เทศบัญญัติที่เจ้าหน้าที่งบประมาณนำเสนอ  โดยประมาณการรายรับ  จะพิจารณา
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปี  2563  และวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564   
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.  2565  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีประมาณการรายรับ  ทั้งสิ้น 390,376,200  บาท  
แยกเป็น ประมาณจากรายได้ที่จัดเก็บเอง (หมวดภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  
ค่าปรับใบอนุญาตต่างๆ  หมวดค่าสาธารณูปโภค  และการพาณิชย์  หมวด
เบ็ดเตล็ด  หมวดรายได้จากทุน)  รวม  51,431,800  บาท  ประมาณการรายได้
ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 
พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9  ภาษีธุรกิจเฉพาะ,  ภาษีรถยนต์  
และล้อเลื่อน,ภาษีสรรพสามิต,  ค่าภาคหลวงแร่,  ค่าปิโตรเลียม,  ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับนิติกรรมที่ดิน)  รวม  128,370,900  บาท  ประมาณการรับจากเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณี เป็นหน่วยรับ
งบประมาณโดยตรง รวม  210,573,500  บาท  รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น
390,376,200  บาท  ประมาณการรายจ่าย 390,376,200  บาท  แยกเป็น
งบกลาง  66,483,000  บาท งบบุคลากร  (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ,  ค่าจ้าง
พนักงานจ้าง)  190,631,540  บาท  งบดำเนินงาน  (ค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค)  98,716,960  บาท  งบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  18,768,900  บาท งบรายจ่ายอ่ืน (รายจ่ายอ่ืน)  1,000   บาท  
งบเงินอุดหนุน  (เงินอุดหนุน) 15,774,800  บาท  ประมาณการรายจ่ายตาม
แผนงาน 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม  62,983,340  บาท  2. แ ผ น ง า น
การรักษาความสงบภายใน รวม 13,751,120 บาท  3. แผนงานการศึกษา รวม 
145,776,860  บาท  4.  แผนงานสาธารณสุข รวม 16,607,960  บาท  5.
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 170,000  บาท 6. แผนงาน เคหะและชุมชน 
รวม  43,914,500  บาท  7.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม  
8,213,940  บ าท  8. แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนั นทนาการ 
 รวม  4,018,000  บ าท  9. แผน งาน อุตส าหกรรมและการ โยธา  รวม 
28,457,480 บาท 10. แผนงานงบกลาง  รวม 66,483,000 บาทประมาณ
การรายจ่ายแยกตามสำนัก/กอง  ดังนี้  1. สำนักปลัดเทศบาล  ยอดรวม
 114,919,760 บาท  แผนงานงบกลาง (หน้า95 - 98) ตั้งไว้ 66,483,000  
บาท  แยกเป็น  - งบกลาง  ตั้งไว้  66,483,000  บาท  เพ่ือ  1)  ชำระหนี้เงินกู้  
5 รายการ  เป็นเงิน 6,642,400 บาท  2)  ชำระหนี้ดอกเบี้ย  5  รายการ    
เป็นเงิน  646,300  บาท  3)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  2,920,000  
บาท  4)  เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  31,320,000 บาท  5) เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  
8,623,200 บาท  6) เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  222,000 บาท 7) เงินสำรองจ่าย  
2,428,139 บ า ท  8)ร า ย จ่ า ย ต า ม ข้ อ ผู ก พั น  12 ร า ย ก า ร  เป็ น เ งิ น   
13,680,961  บาท โดยในส่วนนี้จะมีเงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการรับบริหาร
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จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 3,000,000  บาท  
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ  เงินจ่ายเหลือค่าครองชีพฯ  เงินบำเหน็จ
ลูกจ้างประจำ  เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ เงินช่วยเหลือพิเศษข้าราชการ
บำนาญที่ถึงแก่กรรม  และเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ เป็นต้น 
แ ผ น งาน บ ริ ห า ร งาน ทั่ ว ไป  งาน บ ริ ห า รทั่ ว ไป  (ห น้ า 99 - 105) ร วม
 34,710,640  บาท  แยกเป็น  งบบุคลากร  (เงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้าง
พ นั ก งาน จ้ า ง ) 21,014,640  บ าท  แ ย ก เป็ น เงิน เดื อ น ฝ่ าย ก าร เมื อ ง  
6,154,560  บาท  เงินเดือนฝ่ายประจำ  14,860,080  บาท  งบดำเนินงาน  
(ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) 13,578,000 บาท งบลงทุน
 (ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 18,000  บาท (โดยมีครุภัณฑ์สำนักงาน  
ค่าซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ) งบอุดหนุน  เป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัดงาน
มหกรรมโปงลาง แพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์) 100,000 บาท  แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (หน้า 116 
- 119)  12,986,120 บาท  แยกเป็น งบบุคลากร (เงินเดือนค่าจ้างประจำ  
ค่าจ้างพนักงานจ้าง)  10,401,120 บาท  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค)  2,585,000  บาท  งานเทศกิจ  (หน้า121)     
 120,000  บาท  แยกเป็น  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่า
สาธารณูปโภค)  120,000  บาท  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (หน้า
122 - 123) 620,000  บาท  แยกเป็น  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค)  160,000  บาท  งบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์และค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 460,000  บาท  (โดยมีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
ค่าซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์
ดับเพลิง บรรเทา 2 )  2. ก อ งยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ งบ ป ร ะ ม า ณ  ย อ ด ร ว ม
 11,600,640 บาท  แผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป  (หน้า 106 - 
107 )   รวม 1,259,160  บาท  แยกเป็น  งบดำเนินงาน  (ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค)   รวม  1,259,160  บาท งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  (หน้า108 - 111 ) รวม 10,316,480  บาท แยกเป็น งบบุคลากร 
(เงินเดือนค่าจ้างประจำ ค่าจ้างพนักงานจ้าง)  8,556,480  บาท  งบดำเนินงาน 
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค)  1,745,000  บาทงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง) 15,000 บาท  โดยเป็นครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ สำหรับพิมพ์และสแกน  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (หน้า  120)  
รวม  25,000  บาท  แยกเป็น  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค) 25,000 บาท 3.สำนักคลัง ยอดรวม  16,697,060บาท  
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  (หน้า  112 - 115) รวม 
 16,697,060  บาท  แยกเป็น งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้าง
พนักงานจ้าง)  13,262,460  บาท  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าสาธารณูปโภค)  3,431,000 บาท  งบรายจ่ายอ่ืน  1,000  บาท  งบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  2,600  บาท  (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าซื้อ
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เครื่องพิมพ์ เล เซอร์ ) 4. สำนักการศึกษา  ยอดรวม 149,794,860 บาท  
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (หน้า  124 - 129)  
รวม  23,621,580 บาท  แยกเป็น  งบบุคลากร (เงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  
ค่าจ้างพนักงานจ้าง)  12,076,280  บาท  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค)  11,353,200  บาท งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) 192,100  บาท  (ครุภัณฑ์สำนักงาน  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์การเกษตร  และครุภัณฑ์โรงงาน)  สำหรับสำนัก
การศึกษา สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์  
(หอศิลป์)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (หน้า  130 - 138) รวม  
106,528,936  บาท แยกเป็น  งบบุคลากร (เงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  ค่าจ้าง
พนักงานจ้าง)  รวม  54,477,676  บาท  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค) รวม  37,174,960  บาท (เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน  ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
อาหารเสริม (นม))  งบลงทุน  (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 1,041,500 บาท  
(โดยมีครุภัณฑ์สำนักงาน  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ครุภัณฑ์โรงงานและครุภัณฑ์การศึกษา เป็นค่าซื้อ
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสำหรับเด็กเล็กและเด็กอนุบาล) สำหรับ
โรงเรียนเทศบาล  ๑ , ๓ , ๔ , ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ และ ๒  งบเงินอุดหนุน  
13,834,800  บาท (อาหารกลางวัน)  งานระดับมัธยมศึกษา  (หน้า139 - 
141) รวม 13,453,464  บาท  แยกเป็น งบบุคลากร  (เงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  
ค่าจ้างพนักงานจ้าง) 12,297,324 บาท  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค) 1,076,140  บาท ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  งบลงทุน  (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 80,000 บาท  
(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นค่าเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ตามสายพร้อมค่า
ติดตั้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ )  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ  (หน้า  142 - 143) รวม  
2,172,880  บาท  แยกเป็น  งบบุคลากร (เงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  ค่าจ้าง
พนักงานจ้าง)  1,556,880 บาท งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าสาธารณูปโภค) 616,000  บาท  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (หน้า  
169)  รวม  250,000  บาทแยกเป็น   งบดำเนินงาน   (ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค) 250,000  บาท โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  งาน
กีฬาและนันทนาการ  (หน้า  170 - 171)  รวม  1,728,000 บาท แยกเป็น  
งบบุคลากร  (เงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  ค่าจ้างพนักงานจ้าง) 1,116,000  บาท  
งบดำเนินงาน  (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค)  612,000  บาท  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (หน้า 172 - 173)  รวม  2,040,000  บาท  
แยกเป็น งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ค่าสาธารณูปโภค)  
2,040,000 บาท  งานประเพณีต่าง ๆ 5. สำนักสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม



-23- 
 

 ยอดรวม  41,552,460  บาท แผนงานการสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  (หน้ า  144 - 145)   รวม   7,807,360  บาท  แยกเป็ น        
งบบุคลากร (เงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  ค่าจ้างพนักงานจ้าง)  5,883,360  บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 1,924,000  บาท  
งานบริก ารสาธารณ สุ ขและสาธารณ สุ ข อ่ืน   (หน้ า   146 - 149) รวม  
5,477,020  บาท  แยกเป็น  งบบุคลากร (เงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  ค่าจ้าง
พนักงานจ้าง) 4,054,920  บาท งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
ค่าสาธารณูปโภค)  702,100  บาท งบเงินอุดหนุน  720,000 บาท เงิน
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข  (หน้า  150) รวม 3,323,580  บาท  แยกเป็น   งาน
บุคลากร  (เงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  ค่าจ้างพนักงานจ้าง)   3,323,580  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน   งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (หน้า 157 - 
160)   รวม  24,944,500 บาท  แยกเป็น งบบุคลากร (เงินเดือน  ค่าจ้าง
ประจำ  ค่าจ้างพนักงานจ้าง) 16,531,500 บาท งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค) 7,923,000  บาท งบลงทุน  (ครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) 490,000  บาท  (ครุภัณฑ์อ่ืน ค่าซื้อเครื่องไล่นก 490,000 
บาท) 6.  สำนักช่าง ยอดรวม 47,427,480 บาท แผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ้าและประปา (หน้า 152 - 156) รวม 18,770,000บาท  แยกเป็น  งาน
บุคลากร (เงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  ค่าจ้างพนักงานจ้าง) 9,438,000 บาท งบ
ดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค)  8,332,000  บาท  
งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 100,000  บาท  (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ค่าซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)  งบเงินอุดหนุน อุดหนุนส่วนราชการ  900,000
 บาท (อุดหนุนไฟฟ้าและประปา) งานสวนสาธารณะ (หน้า 156) รวม 200,000 
บาท  แยกเป็น  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค) 
200,000  บาท วัสดุการเกษตรแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (หน้า174 - 176) รวม  12,211,480  
บาท  แยกเป็น  งบบุคลากร (เงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  ค่าจ้างพนักงานจ้าง)  
10,978,380 บ าท  งบ ด ำ เนิ น งาน  (ค่ าต อบ แ ท น ใช้ ส อยแ ละวั ส ดุ  ค่ า
สาธารณูปโภค) 1,131,400 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
101,700 บาท  (ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  งานก่อสร้าง 
(หน้า 177 - 181)  รวม 16,246,000  บาท  แยกเป็น  งบลงทุน (ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   16,246,000  บาท  แยกเป็น  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
16,246,000  บาท ดั งนี้  1. ค่ าชดเชยสัญ ญ าแบบปรับราคาได้  (ค่ า K) 
งบประมาณ 50,000 บาท 2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประชาสัมพันธ์ 
(ฝั่งทิศตะวันออก) ชุมชนดงปอ งบประมาณ 111,000 บาท 3. โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอยแยกวิโรจน์รัตน์  6 ชุมชนทุ่ งศรีเมืองพัฒนา งบประมาณ 
230,000 บาท  4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป
ตัวยู  ซอยสุขสบายใจ 15 งบประมาณ 680,000 บาท 5. โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยแดงปนัดดา ชุมชนสงเปลือยนอก  งบประมาณ 182,000 บาท  6. 
โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยเอกพล ชุมชนคุ้มห้วย  งบประมาณ 534,000 
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บาท   7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านครูอำนวย  ชุมชนทุ่ งมน 
งบประมาณ 360,000 บาท 8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายกุล ชุมชน
สงเปลือยกลาง งบประมาณ 169,000 บาท  9. โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำ ซอยตาดี ชุมชนดงปอ งบประมาณ 2,375,000 บาท  10. โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู  ซอยวิโรจน์รัตน์  6 ชุมชนทุ่ งศรี เมืองกลาง 
งบประมาณ   890,000 บาท  11.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยสุวรรณ งบประมาณ 368,000 บาท  12.โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยนวลทอง ชุมชนท่าสินค้า งบประมาณ 
465,000 บาท  13.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยท่าสินค้า 1 (ต่อจาก
โครงการเดิม) ชุมชนดอนสวรรค์ งบประมาณ  859,000 บาท  14.โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหลังวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ชุมชน ก.ส.ส. 
งบประมาณ 500,000 บาท 15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ซอยดลวาส ชุมชนสงเปลือยกลาง งบประมาณ 453,000 บาท 16.โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยข้างศาลาชุมชน SML ชุมชนกุดยางสามัคคี  
งบประมาณ 204,000 บาท  17.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบ
ระบายน้ำ ซอยโรงแรมเดอะเกรซ งบประมาณ 2,115,000 บาท  18.โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนน 1155 งบประมาณ  1,872,000 
บาท  19.โครงการปรับปรุงผิวจราจรย่านการค้า ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ชุมชน
ตลาดสด งบประมาณ 1,829,000 บาท  20. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ
เพ่ือป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย  งบประมาณ 2,000,000 
บาท  7. กองสวัสดิการสังคม รวม 8,383,940  บาท  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (หน้า
161 - 163) รวม 6,491,940 บาท แยกเป็น  งบบุคลากร  (เงินเดือน  ค่าจ้าง
ประจำ  ค่าจ้างพนักงานจ้าง) 5,662,940 บาท งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค) 807,000 บาท งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 22,000 บาท (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค)  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (หน้า164 - 168) รวม 
1,722,000 บาท งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 
1,672,000  บาท งบเงินอุดหนุน  อุดหนุนส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัด
กาฬสินธุ์  50,000 บาท  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (หน้า 151) รวม  170,000  บาท  แยกเป็น  งบเงินอุดหนุน
สมาคมผู้สูงอายุ  สมาคมคนตาบอดและอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ์  8. สถานธนานุ บ าล  (หน้ า187 - 197) ประมาณ การรายรับ  
18,001,000 บ าท  แย ก เป็ น ป ระ เภ ท ราย รั บ จ ากห ม วด ราย ได้   ร ว ม  
11,001,000 บ าท  เป็ น ป ระม าณ ก าร ร าย รั บ จ าก ด อ ก เบี้ ย รั บ จ ำน ำ  
10,000,000  บาท ดอกเบี้ ยเงินฝากธนาคาร  500 บาท  กำไรจากการ
จำหน่ายทรัพย์หลุด  1,000,000 บาท และรายได้ เบ็ดเตล็ด  500  บาท  
ประเภทรายรับในหมวดรายได้อ่ืน ๆ รวม  7,000,000 บาท  เป็นประมาณการ
รายรับจากบำเหน็จรางวัล 20 % 1,400,000  บาท  เงินอุดหนุนเทศบาล  30 
% 2,100,000  บาท  และเงินสมทบทุนดำเนินการ  50 % 3,500,000  บาท  
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ประมาณการรายจ่าย  รวม  12,696,300 บาท  แยกเป็น  งบกลาง งบประมาณ   
1,771,500  บาท งบบุคลากร  งบประมาณ 1,990,000  บาท  งบดำเนินงาน  
งบประมาณ 1,856,000  บาท งบลงทุน งบประมาณ 14,900  บาท  รายจ่าย
อ่ืน  งบประมาณ   7,063,900  บ าท  สรุป  ปี งบประมาณ  2564 ตั้ ง ไว้  
439,792,547 บาท ปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้ 390,376,200 บาท สถาน- 
ธนานุบาล ปี 2564 ตั้งไว้ 14,942,400  บาท ปี 2565  ตั้งไว้ 12,696,300 
บาท ทัง้หมดคือสรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้พิจารณา ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขณะนี้เวลา 12.00 น. แล้ว  ผมเห็นสมควรให้พักการประชุม  และ
นัดประชุมต่อในเวลา 13.30 น. ครับ  ขณะนี้เวลา 13.30 น.  เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมต่อจากช่วงเช้าครับ ในช่วงเช้าท่าน
นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ต่อไปเป็นขั้นตอนขอท่านสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปราย
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ  เชิญท่านอาคม  
สำราญเนตรครับ   

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ในระเบียบวาระที่ 5.3 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ปีนี้งบประมาณที่ตั้งไว้น้อยกว่าปี 2564 ตามที่ท่านนายกได้อ่านคำ
แถลงงบประมาณจะเห็นว่าตัวเลขที่ประมาณการไว้ในปี  2565 มีจำนวน 
390,376,200 บาท ต่ำกว่าประมาณการปี 2564 จำนวน 49 ล้านบาท  การ
บริหารงานภายใต้สถานการณ์การเงิน การคลังที่มีจำนวนจำกัดและการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้รัฐบาลกลางไม่สามารถส่งเงินอุดหนุนมาให้
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินงานของเทศบาลตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ในเทศบัญญัติ
งบประมาณผมขอชื่นชมคณะผู้บริหาร ผอ.ทุกสำนัก/กองฝ่าย ที่ได้ทุ่มเทกำลัง
แรงกายแรงใจในการทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส covid-19  ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผู้บริหารท่านพยายามใช้
งบประมาณเท่าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ผมขออนุญาตเรียนปรึกษาท่านประธานว่าจะอภิปรายทั้งเล่ม หรือ
อภิปรายทีละสำนัก/กองครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายตามถนัดของท่านสมาชิกแต่ละท่าน จะอภิปรายครั้งเดียว
ทุกกองก็ได้ครับ  

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ผมขอเริ่มที่แผนงานงบกลางสำนักปลัดเทศบาล  ปีนี้  
ตั้งงบประมาณชำระเงินกู้  6,642,400 บาท ปีที่แล้วตั้งแค่ 650,000 บาท 
น่าจะเป็นเพราะเราไม่ได้ชำระเงินต้นหรือเปล่า ปีนี้เราตั้งไว้ถึง 6 ล้านบาท ก็มีข้อดี
ในส่วนของงบกลางเพราะเราสามารถชำระหนี้ ได้ 2 โครงการใหญ่ คือ โครงการ
ชำระหนี้เงินกู้ก่อสร้างโครงการต่างๆรวม 31 โครงการ จำนวนเงิน 2,582,000 
บาท และชำระเงินกู้สร้างระบบสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน 11 โครงการ  
งบประมาณ 1,130,400 บาท แสดงว่าในปี 2566 เทศบาลจะมีเงินเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
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พัฒนาในส่วนต่างๆของเทศบาลได้อีกถึง 3 ล้านบาทเศษ ส่วนเงินสำรองจ่ายในปี 
2564 เราตั้งไว้ที่  1,200,000 บาท  ปี  2565 เราตั้ งไว้ 2,428,639 บาท   
ซึ่งในสภาวการณ์เช่นนี้ผมถือว่ายังน้อยอยู่ เพราะเราอยู่ภายใต้สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 หากมีความจำเป็นเร่งด่วนงบประมาณไม่
เพียงพอก็สามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายตามอำนาจของนายกได้และอีกอย่างหนึ่ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อาจจะต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ งาน
บรรเทาสาธารณภัยส่วนมากจะเป็นโครงการที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วตามภารกิจ
ของงาน ในส่วนงานบริหารงานทั่วไป ผมไม่ข้อสงสัย กองยุทธศาสตร์สำหรับผมก็ไม่
มีอะไรจะอภิปรายเพราะส่วนมากเป็นงานประจำ  เงินเดือนที่เราต้องทำตาม
ภารกิจ กฎหมาย สำนักคลังก็เช่นกัน ส่วนสำนักการศึกษาผมมีข้อสังเกต ในหน้า 
182 - 186 จะเห็นว่าเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาลปี 2564 ตั้งไว้ 63 ล้าน
บาท ปี 2565 ตั้งไว้ 55 ล้านบาท  ลดลงมาก จึงตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเงินเดือน
พนักงานถึงลดลงครูลาออกหรืออย่างไร  เพราะเหตุใดเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จึงลดลง  เงินค่าเช่าบ้าน ปี 2564 ตั้งไว้ 1,991,100 บาท ปี 2565 ตั้งไว้ 
36,000 บาท ลดลง 1,500,000 บาท เงินช่วยเหลือบุตร ปี  2564 ตั้งไว้ 
522,100 บาท ปี 2565 ตั้งไว้ 50,000 บาท  ผมสงสัยว่าทำไมถึงลดขนาดนี้ 
ส่วนวัสดุงานบ้านงานครัวปี  2564 ตั้ งไว้  30,000 บาท ปี  2565 ตั้ งไว้  
12,134,700 บาท  เพ่ิมมา 12 ล้านบาทเศษ แต่ตัวนี้ก็พอเข้าใจได้เพราะค่าวัสดุ
อ่ืนงานการศึกษาปี 2564 ตั้งไว้ 12 ล้านบาท แต่ปี 2565 ไม่ได้ตั้งไว้น่าจะเอา
เข้ามาในหมวดงานบ้านงานครัว ส่วนภาพรวมของสำนักการศึกษา งบประมาณปี 
2564 ตั้ งไว้  167,108,489 บาท ปี  2565 ตั้ งไว้  145,776,860 บาท  
ลดลง 21 ล้านบาท  งบประมาณส่วนใหญ่ลดลงจนน่าเป็นห่วงการดำเนินงานใน
ระบบการศึกษาของเทศบาลเพราะเป็นงานที่ต้องจัดการศึกษาให้กับลูกหลาน
เยาวชนในพ้ืนที่ให้เกิดความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ตามนโยบายของผู้บริหาร
แต่ผมก็หวังว่าทางสำนักการศึกษาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพ่ือใช้จ่ายงบประมาณ
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล ส่ วนแผนงาน
สาธารณสุขที่ผมเป็นห่วงเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรคโควิด-19 
ไม่มี ในเทศบัญญัติ  ผมจึงอยากทราบว่าทางสำนักสาธารณสุขได้จัดเตรียม
งบประมาณไว้หรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม

นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์   ผมจะขอตอบเป็น
รายบุคคลเพราะสมาชิกท่านอ่ืนจะได้ไม่ถามในประเด็นที่ซ้ำกัน สำหรับคำถามของ
ท่านอาคม  สำราญเนตร  ขออนุญาตเอ่ยนาม  ผมจับประเด็นได้ 3 ประเด็น  คือ 
เรื่องเงินกู้   เงิน เดือนครูและเงินสาธารณสุข   ขออนุญาตตอบเรื่องเงินกู้  
งบประมาณ 31 ล้านบาท  ตอนนั้นผมไม่ได้เป็นผู้บริหาร ปีที่แล้วเราขอจ่ายแค่
ดอกเบี้ยเพราะปี 2563 รายได้หายไปประมาณ 30 - 40 ล้านบาท  หากเรา
งบประมาณ  450 ล้านบาท  แต่เมื่อเงินไม่เข้าก็ไม่มีประโยชน์ เราต้องดูรายรับที่
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แท้จริงว่ารายรับปี 2563 มีเท่าไหร่และปี 2565 จะมีงบประมาณอะไรเพิ่มเข้ามา 
ก็บวกเข้าไปเป็นรายรับ  หากท่านดูรายรับจริงปี 2563 เอกสารด้านหน้าท่านจะ
เห็นว่ามียอด 347 - 348 ล้านบาทเศษและปี 2564 ประมาณการ 439  ล้าน
บาท แต่เงินเข้าจริงเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะยังไม่สิ้นปีงบประมาณ  เราคาดการณ์ว่าคง
มาพอๆกับปี 2563 เพราะสถานะการเงินการคลังของรัฐบาลใกล้เคียงกันหรือ
อาจจะมากขึ้นตอนนี้เราพยายามดูยอดรายรับ  ภาษีจัดสรร  ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่รัฐ
จัดเก็บว่ามียอดสูงกว่าปีที่แล้วหรือไม่ หากภาพรวมของประเทศสูงกว่าปีที่แล้วการ
จัดสรรมาให้เราก็ต้องสูงกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็คาดว่าปี 2564 อาจจะมาสัก 
350 ล้านบาทก็เป็นได้  ทำไมถึงมาตั้งในปี 2565 จำนวน 390 ล้านบาท  ต้อง
ขอเรียนต่อที่ประชุมว่าเงินชดเชยรายได้ที่รัฐไม่ให้จัดเก็บ ในปี 2563 และปี 
2564 ไม่มีการตั้งงบประมาณในปี 2565 แต่สมาคมเทศบาลที่เราได้เข้าร่วม คือ 
สมาคมเทศบาลนครและเมือง  เราทำเรื่องเข้าไปเพ่ือที่จะขอให้ทางรัฐบาลจัดสรร
เงินชดเชยภาษีที่ขาดมาให้เราสำหรับเทศบาลตําบลและอบต. เขาได้แล้วแต่
เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร  อบจ. และกรุงเทพฯ  ยังไม่ได้ ผมเชื่อว่ารัฐบาลคงไม่
ค้าง 3 ปี เราติดตามการประชุมงบประมาณแผ่นดินจะเห็นได้ว่ามีการหารือกัน
เรื่องตัดลดงบประมาณของกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนๆ  โดยเฉพาะเรื่องเรือดำน้ำที่
ได้งบประมาณเพ่ิมขึ้นหลายหมื่นล้านบาท  และมีการหารือกันว่าเมื่อตัดลดแล้ว
แล้วจะเอาไปเพ่ิมให้ใคร ข้อสรุปของรัฐบาลสรุปว่าจะเอาไปใส่งบกลางของ
นายกรัฐมนตรี เพ่ือให้นายกรัฐมนตรีใช้จ่ายได้สะดวดและรวดเร็วแก้ไขปัญหาได้
ตรงตามเป้าหมายคือจะเอามาแก้ไขสถานการณ์ covid-19 ในทำนองเดียวกันเมื่อ
เป็นงบกลางของนายกเมื่อสมาคมเทศบาลนครและเมืองบอกว่าไม่ไหวค้างมา 2 ปีก็
ยังไม่ชดเชย  ถ้าค้างปีที่ 3 ก็คงจะเสียหายกันหมด  ท่านนายกจะว่าอย่างไร  
รัฐบาลคงจะไปเอาเงินจากงบกลางมาจ่ายให้ท้องถิ่น เงินชดเชยน่าจะได้ในปี 
2565 เราจึงประมาณการตัวเลขว่าเราจะมีรายรับเพ่ิมข้ึนมาจากปี 2563 รับจริง 
347 ล้านบาท  เพ่ิมเป็น 390 ล้านบาท  สำหรับเรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย
เมื่อเราตั้งรับแล้วเราก็ต้องตั้งจ่าย  เมื่อมีตัวเลขจำกัดว่าห้ามใช้จ่ายเกินกว่าวงเงินที่
มี และมีวิธีการจ่ายตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้พบเห็น ถ้าเงินมาเยอะก็ได้ใช้
จ่ายเยอะแต่ถ้าเงินมาน้อยก็ต้องใช้จ่ายเท่าที่มีเพราะจะใช้จ่ายเกินตัวไม่ได้ นี่คือ
ที่มาของงบประมาณ  ส่วนเรื่องเงินกู้ เรากู้ 5 โครงการมี  2 โครงการที่กำลังจะ
หมด คือ โครงการที่ผู้บริหารชุดเก่ากู้ไว้ประมาณ 20 - 30 ล้านบาท  เราก็ควรที่
จะใช้ให้หมดอย่าไปค้าง  เมื่อใช้หมดเราจะได้ไม่เป็นหนี้และสามารถที่จะขอกู้เงินได้
เพ่ือนำเงินมาชดเชยสิ่งที่เราต้องการ ตัวเลขงบประมาณที่ขาดหายไปทั้งสมาชิกและ
ชุมชนต่างๆ เมื่อหมดหนี้เราก็พร้อมที่จะกู้ใหม่ หากมียอดหนี้เยอะจะไปสร้างใหม่ก็
คงไม่มีใครให้กู้  หากกู้เงินได้จะได้นำเงินมาพัฒนาท้องถิ่นในโครงการที่เราติดค้าง
อยู่ซึ่งตัวผู้บริหารเองก็ประสานเขาอยู่ตลอดว่าการจัดสรรเงินรัฐบาลไม่ได้จัดสรร
ตามภารกิจถ่ายโอน ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายโอนถนนถีนานนท์ตั้งแต่แยกป่าไม้ถึง
หน้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ระยะทาง 4 กิโลเมตร ปี 2565 เราได้รับเงินมา
ปรับปรุงซ่อมแซมและทำแอสฟัลติกจากสำนักงบประมาณ เราขอไป 4 กิโลเมตร  
แต่ได้มาแค่ 400 เมตร หากได้แบบนี้คงใช้เวลาหลายปีกว่าจะพัฒนาสำเร็จ  
โดยเฉพาะช่วงหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสที่ถนนชำรุดทรุดโทรมเป็นภารกิจที่
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เราได้รับถ่ายโอนมา  กรณีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งบางอย่างต้องเตรียมกู้เงินเพ่ือนำเงินมา
ดำเนินการและตอนนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน 21 ไร่ข้างสนามกีฬากลาง
เพราะทางสำนักงานธนารักษ์เขาจะเอาพ้ืนที่คืนหากเราไม่ทำอะไร เราอยากทำ
ศูนย์เครื่องจักรของสำนักสาธารณสุข จะเอารถขยะ รถดูดโคลน รถกวาดถนนไป
จอดในพ้ืนที่นั้นและทำบ้านพักคนงาน  ซึ่งที่เก่าคับแคบ แออัด  ทางเข้าไม่สะดวก
อยู่ตรงชุมชนคุ้มห้วยรถขยะวิ่งเข้า - ออก ส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชุมชนเดือดร้อนหาก
เราย้ายมาอยู่ข้างสนามกีฬากลางก็คงจะดี  ถ้าหากไม่ทำในปีหน้าเขาจะเอาที่คืน
แล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อเราไม่มีเงิน  ฉะนั้นก็ต้องชำระหนี้เก่าเพ่ือที่จะเตรียมการกู้
เอามาปรับปรุงเพ่ิมเติมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพ่ือที่จะได้บริการพ่ีน้อง
ประชาชนใหม่ 2 รายการจะหมดในปี 2565  ส่วนอีก 3 รายการตอนนี้ทาง
กองทุนคิดดอกเบี้ยต่ำมาก น่าจะร้อยละ 1 บาทต่อปี  เราจะเลือกได้ว่าเราขอค้าง
เงินต้นไว้ก่อนและขอจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเขาก็ไม่ได้ว่าเราใช้สิทธิ์ที่เขาให้มาแต่ถ้าเรา
จ่ายหนี้ 2 โครงการจำนวนหนี้ก็จะหมดไป  ส่วนเรื่องเงินเดือนครูขออนุญาตให้  
ผอ.สำนักการศึกษาได้ชี้แจงครับ การจ่ายเงิน การได้รับเงินเดือนครู อาหารกลางวัน
นมเด็กนักเรียนรัฐบาลอุดหนุนตามรายหัว เด็กนักเรียนเรามีเลขประจำตัว 13 
หลักเขาจ่ายมาแน่นอน จำนวนเงินอุดหนุนทั่วไปจะมากขึ้นหรือลดลงก็ขึ้นอยู่กับ
จำนวนครูและนักเรียนด้วย สำหรับสำนักสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องงบโควิด-19    
ที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงต้องขอตอบว่าเราจะใช้เงินกองทุน  สปสช. ที่เราได้จาก
รัฐบาลเป็นรายหัว  ปีหนึ่งมีรายได้ประมาณ 3 ล้านบาทถึง 5 ล้านบาท  เราจะเอา
เงินส่วนนั้นมาบริหารเราทำหลายโครงการแต่ปรากฏว่าทำไม่ได้เพราะมีข้อจำกัด
และระเบียบข้อห้ามตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19  ห้ามไม่ให้ชุมนุมกัน
เกินกว่า 20 คน เมื่อเราไม่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะเอาเงินมาเพ่ิมเติมในส่วน
ของการป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19  ที่เราทำโรงพยาบาลสนาม  
หากท้องถิ่นรับเราจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หัวละ 1,000 บาท ต่อคนต่อวัน
จะเป็นรายได้ที่เอามาใช้จ่ายหมุนเวียนในส่วนนี้  ดังนั้น สำนักสาธารณสุขจึงไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญผอ.สำนักการศึกษาชี้แจงครับ 
ดร.พงษ์พิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผมนายพงษ์พิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา  ในเรื่องงบประมาณเงินเดือน
ครูและงบประมาณที่ลดลง ท่านอาจจะเห็นตัวเลขชัดเจนว่าลดลงค่อนข้างเยอะ
เพราะ 1. เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการปีนี้ เราไม่ได้ตั้งเบิกในเทศบัญญัติ   
เนื่องจากจะเบิกในระบบ GFMIS เกือบ 30 ล้านบาท  และเงินตัวนี้จะไปอยู่ที่
สำนักงบประมาณ 2. ที่ลดลงคือเงินเดือนของโรงเรียนเทศบาล 6 เรายังไม่ได้รับ
การจัดสรรจึงต้องรองบประมาณจากสำนักงบประมาณเพียงอย่างเดียว  ขอบคุณ
ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ หรือไม่  เชิญ
ท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สำหรับ
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เรื่องเทศบัญญัติฯ ผมไม่มีข้อสงสัยอะไรมากซึ่งเป็นงบประมาณปกติของทุกปี  ผม
จะให้การสนับสนุนและตรวจสอบ  ตามที่ท่านผู้บริหารจะย้ายศูนย์เครื่องจักรไปอยู่
ข้างสนามกีฬากลางผมเห็นด้วยเพราะพ้ืนที่เดิมคับแคบ  รถขยะเข้า - ออก ลำบาก  
ที่ดินข้างสนามกีฬากลางต่อไปจะมีราคาอยากทำอะไรก็รีบทำ  แต่เราต้องเอาไว้ให้
เทศบาลเพ่ือที่จะขยายโรงเรียนในอนาคตได้  หากเขายึดพ้ืนที่คืนก็น่าเสียดาย  
และตามที่ท่านอาคมได้กล่าวถึงเรื่องโควิด-19 ผมเป็นห่วงเรื่องนี้  แต่งบประมาณ
ส่วนอื่นผมไม่เป็นห่วงเพราะเป็นงบประมาณปกติที่จัดทำทุกปี  ผมเชื่อใจพนักงานที่
ทำขึ้นมาและท่านคณะผู้บริหารผมก็เชื่อใจท่าน  เราไม่ได้นิ่งนอนใจ  ฝ่ายสมาชิก
สภาเทศบาลเราคอยดูแล ตรวจสอบ และสนับสนุน  ผมอยากสอบถามเรื่องที่ท่าน
นายกขอเงินจาก สปสช. มาช่วงโควิด-19 ผมว่าอาจจะทำได้ยาก  ผมอยากทราบ
ว่าเงินสะสมของเรา 70 ล้านบาท สามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายได้หรือไม่   ผม
เป็นห่วงเรื่องนี้มาก  จากที่ผมดูโทรทัศน์เดินสวนกันก็อาจจะติดโรคได้  ท่าน
ประธานจำได้หรือไม่  ตอนที่ประเทศไทยติดวันละ 1 คน ผมอภิปรายในเรื่องอ่ืนๆ  
ผมบอกว่าประเทศไทยจะสาหัส  และติดโรคอย่างหนักมีคนตายมากมายแต่ท่าน
ประธานไม่ให้ผมพูดเพราะเป็นเรื่องไร้สาระ  ผมจึงนั่งลง  ผมทำนายไว้ถูกต้อง  ผม
เป็นห่วงชุมชนดอนสวรรค์เพราะชุมชนดอนสวรรค์ส่วนมากจะเป็นคนหาเช้ากินค่ำ  
ถ้าเขาไม่มีรายได้  ไม่มีอาชีพ เขาต้องออกไปดิ้นรน  เราห้ามเขาไม่ได้  บ้านเรือน
เขาไม่ค่อยมีรั้ว  ขนาดในกรุงเทพฯที่มีคนติดเชื้อในชุมชนแออัดก็แพร่กระจายไป
อย่างรวดเร็ว  เรื่องนี้ผมช่วยเหลือตลอดประกาศขอรับบริจาคเงินจากชุมชนซอยน้ำ
ทิพย์ได้เงินมาก็ไปซื้อข้าว  ผมเป็นที่ปรึกษาให้เขาทำโรงทานใครอยากกินก็มาเอาได้  
ผมอยากให้นำงบประมาณไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนและเพ่ือตัวเราเอง  ไม่รู้ว่า
เราจะติดเชื้อวันไหน  ถ้าพ่อแม่ญาติพ่ีน้องของเราเสียชีวิตจะเสียใจแค่ไหน ทั้งๆที่
เรามีอำนาจแก้ไขได้  ในกรุงเทพฯผมเห็นกลุ่มเสี่ยงโทรมาขอความช่วยเหลือแต่ผู้มี
อำนาจกลับไม่ทำอะไรปล่อยให้เขาเสียชีวิต  ผมสงสาร  หากเกิดแบบนี้กับจังหวัด
ของเราจะทำอย่างไร  ขนาดคนมีเงิน ดารา เขาก็ยังเสียชีวิต  ผมสนับสนุนผู้บริหาร
ให้จัดสรรงบประมาณลงไปช่วยเหลือประชาชน  ให้เขากักตัวจะได้ไม่ออกไปแพร่
เชื้อให้คนอ่ืน  ผมสนับสนุนให้ช่วยเหลือจะกู้เงินมาช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนผมก็
สนับสนุน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  มี 2 ประเด็นคือ เงินสะสม  
ผมขออนุญาตเรียนว่าหากท่านเห็นยอดเงินสะสมในคำแถลงงบประมาณ หน้าที่ 1 
จะมีเงินสะสมประมาณ 134 ล้านบาทเศษ  ท่านอาจจะเห็นว่ามีจำนวนมาก  แต่
ข้อเท็จจริงแล้วรวมทั้งสินทรัพย์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ รถดับเพลิง รถขยะ  ใน
ส่วนนี้ถ้าจะเอามาใช้จ่ายต้องปฏิบัติตตามระเบียบ คือ กันเป็นเงินเดือนให้กับ
พนักงาน 3 เดือน เงินเหลือถึงจะนำมาใช้จ่ายได้เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินสะสม
หากเป็นกรณีอ่ืนยากมาก  แต่ถ้าเป็นการใช้จ่ายเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทนตาม
ระเบียบเป็นอำนาจของนายก  ผมขอเรียนว่าตอนผมเป็นนายกเมื่อปี 2554 เงิน
สะสมที่ใช้ได้มีเพียง 3 ล้านบาท แต่มีรายจ่ายเดือนละ 8 ล้านบาท  หากเงินไม่เข้า
สักเดือนจะนำเงินที่ไหนมาจ่ายเงินเดือน  ผมเก็บออมสะสมมาเรื่อยๆจนถึงปี 
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2563 ผมเก็บเงินและไม่ใช้เลย  และนานครั้งที่จะเอามาจ่ายเงินเดือนหรือเงิน
บำเหน็จบำนาญที่ไม่เพียงพอก็ใช้ได้ตามระเบียบ  ในปี 2563 รัฐบาลจัดสรรเงิน
ภาษีในท้องถิ่นไม่ได้ตามเป้า  เช่น ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีที่มาจากการเติมน้ำมัน 
เมื่อรณรงค์ให้อยู่บ้านเพ่ือหยุดเชื้อคนก็ไม่ได้เดินทาง  ไม่มีการเติมน้ำมันและรัฐบาล
จะเก็บภาษีมาให้ท้องถิ่นได้อย่างไร  สำหรับภาษีมูลค่าเพ่ิมสำหรับห้างสรรพสินค้าก็
ให้เปิดได้เฉพาะศูนย์อาหารแต่ส่วนอ่ืนๆปิดทั้งหมด ซึ่งะเป็นส่วนที่มีโอกาสได้
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  เมื่อถูกปิดรัฐบาลก็จัดเก็บภาษีได้น้อย  ภาษีท่ีรัฐจัดสรรให้เรา
ก็ไม่ได้ตามเป้า  สรุปสิ้นปี 2563 เงินเดือนเราไม่มีจ่ายพนักงานตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม  จึงได้นำเงินสะสมที่ผู้บริหารเก็บสะสมไว้ 21 ล้านบาท นำมาใช้จ่ายใน
ระยะเวลา 2 เดือน เดือนละ 7 ล้านบาท รวม 14 ล้านบาท  คงเหลือ 7 ล้านบาท
พอที่จะจ่ายในเดือนกันยายน  แต่ในเดือนกันยายนนั้นภาษีที่รัฐจัดเก็บและจัดสรร
ให้มากจึงใช้จ่ายไม่หมดและกลับไปเป็นเงินสะสม จำนวน 7 ล้านบาท  ตอนนี้เงิน
สะสมของเราที่มีอยู่ 7 ล้านบาท แต่เหลือจริงประมาณ 6 ล้านบาทเศษ  เพราะ
ต้องเอาไปใช้จ่ายในส่วนเงินบำเหน็จ บำนาญหรือส่วนอ่ืนที่รัฐไม่จัดสรรมา  ถ้าใช้
แล้วไม่ผิดระเบียบทางผู้บริหารยินดีสนับสนุนและสามารถทำได้  กรณีชุมชนดอน
สวรรค์เมื่อมีโรคระบาดเกิดข้ึนถือว่าเป็นภัยพิบัติเทศบาลได้เบิกเงินตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  แต่ต้องมีรายชื่อผู้ประสบภัยที่ถูกต้องเรา
จะช่วยเหลืออย่างไร  ท่านจะเห็นว่าชุมชนดอนสวรรค์มีแม่ครัวทำอาหารแจก
ในช่วงเย็น  วันละประมาณ 250 กล่อง มีแม่ครัวทำอาหารแจกตอนเย็นทุกบ้าน
วันหนึ่ง 250 กล่อง  เป็นเงินที่ทางคณะผู้บริหารไปประสานกับสมาคมพ่อค้าและ
ทางสมาคมอนุมัติเงินมาให้ก้อนหนึ่ง  แต่เทศบาลเราทำอาหารแจกทุกคนไม่ได้
เพราะไม่ใช่ผู้ประสบภัยทุกคนทั้งชุมชน  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยในชุมชนที่เรา
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้มีประมาณ 70 - 80 คน  นั่นคือบุคคลที่ถูกกักตัว
ตามคำสั่งของเทศบาลเนื่องจากไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วมีการตรวจเชื้อ บุคคล
เหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยจึงต้องล็อกตัวและออกมาทำมาหากินไม่ได้ เราจึงได้
เบิกเงินทำถุงยังชีพถุงหนึ่งราคาประมาณ 500 บาท  ไปแจกสามารถดำรงชีวิตอยู่
ได้ประมาณ 1 สัปดาห์  ถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม  น้ำดื่ม 
อาหารแห้ง ฯลฯ เราเบิกตามหลักเกณฑ์ที่สามารถเบิกจ่ายได้ ส่วนคนที่กักตัวแต่
ไม่ได้ถูกตรวจเชื้อหรือไม่ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดเราก็อยากจะหาให้แต่เบิกจากทาง
ราชการไม่ได้ หากทำพนักงานเจ้าหน้าที่ก็อันตรายถ้าถูกตรวจสอบ เราจึงได้ขอรับ
บริจาคจากผู้ใจบุญมาจัดสรรและแบ่งให้ที่เรารับบริจาคอยู่ห้องประชุมพวงพะยอม
เราไม่ได้ใช้ช่วยเหลือเฉพาะในเขตเทศบาลเท่านั้นเราแจกจ่ายไปทั่วทั้งจังหวัดมีรถ
เข้า - ออกมารับ0ไปช่วยเหลือไม่ใช่ว่าเขาให้ที่นอนเราจะเอาที่นอนไปให้เพราะ
ชาวบ้านเขาอยากได้อาหารเราต้องดูอาหารการกินที่ผู้ใจบุญนำมาบริจาคตอนนี้เรา
เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนมีข้อตกลงกับส่วนราชการ  ท่านนายอำเภอให้เราเปิด
โรงพยาบาลสนามจำนวน 50 เตียงและท่านจะหาเตียง ที่นอน หมอน มุ้ง มาให้แต่
โรงพยาบาลสนามเปิดวันนี้ก็ยังไม่เห็นเตียง ที่นอน หมอน มุ้ง ซึ่งผมได้ประสานกับ
ทาง ปภ.  เขาก็บอกว่าอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ  ทั้งๆที่เราไม่ได้ทำ
โรงพยาบาลสนามแต่บ้านพักข้าราชการ 2 หลัง ของผู้บริหารผอ.สำนักช่าง และ
ผอ.สำนักสาธารณสุขไมไ่ด้อยู่เราก็เอาบ้าน 2 หลังนี้เป็นที่รองรับผู้ป่วยโควิดในกลุ่ม



-31- 
 

สีเขียว  หลังหนึ่งมีประมาณ 3 ห้องตอนนี้มีคนอยู่ประจำและกั้นบริเวณพ้ืนที่ไม่ให้
ใครเข้าใกล้ ผมกล้าท้าเลยว่าการดูแลพ่ีน้องประชาชนที่ประสบภัยโควิดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ทำได้ดีกว่าทุกอำเภอตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งๆที่มีงบประมาณจำกัดเรา
พยายามช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนอย่างเต็มที่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกท่านอ่ืนอภิปรายครับ เชิญท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมได้ฟัง
ผู้บริหารชี้แจงแล้วเข้าใจดีในเรื่องเงินสะสม  ผมไม่ได้เป็นห่วงเรื่องสิ่งของเพราะผม
รู้จักน้ำใจคนไทย แต่ผมเป็นห่วงที่สุดคือตัวบุคคลเพราะเขาไม่ค่อยได้หนังสือ  บาง
คนชอบดื่มสุราเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถดูแลใกล้ชิดเขาได้  เราไม่รู้ว่าคนกักตัว 
70 คนจะติดเชื้อหรือไม่  หากตรวจเจอจะไม่เป็นร้อยเป็นพันคนหรือครับ  เพราะ
ลูกหลานเขาอาจจะว่าไม่ติดแต่เขาก็ไปตลาดไปที่อ่ืนๆเราไม่ทำละเอียดเหมือนที่อ่ืน
ผมไม่ได้เป็นห่วงสิ่งของเพราะผมเชื่อว่าท่านนายกหรือเทศบาลของเราเอาอยู่แต่ผม
เป็นห่วงเรื่องตัวบุคคล  ขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์   หากท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติตั้งใจฟัง ผอ.ส่วนจีรนันท์รายงานเมื่อเช้าเกี่ยวกับเรื่องผู้ประสบภัย covid 
ท่านจะทราบว่าผอ.จีรนันท์รายงานเบื้องต้นมีคนนำเชื้ อเข้ามาจากจังหวัด
สมุทรปราการ  1 คน  เพราะคนที่มาจากสมุทรปราการไปรับแม่ค้าบ้านหลุบไป
ค้าขาย  แม่ค้าบ้านหลุบตรวจหาเชื้อก่อนว่าพบเชื้อก็แจ้งมาที่คนขับรถที่พาไป
คนขับรถไปตรวจก็พบเชื้อเมื่อเจอผู้พบเชื้อเข้ามาในชุมชนก็มาดูว่าใครเป็นผู้สัมผัส
กับคนนี้  คนนี้มีครอบครัว 5 คนรวมทั้งตัวเขาด้วยจึงได้นำตัวไปตรวจผลปรากฏว่า
พบเชื้อทั้ง 5 คนก็ได้นำมารักษาและมีใครบ้างที่ไปสัมผัสกับบุคคล 5 คนนี้ก็นำมา
ตรวจอีกประมาณ 70-80 คนพบว่ามีเพียง 1 คนเท่านั้นที่พบเชื้อเนื่องจากภรรยา
ของผู้ติดเชื้อไปเป็นแม่บ้านให้เขาเมื่อติดก็เข้าโรงพยาบาลเป็นรายที่ 6 และมีผล
กำกวมอยู่ประมาณ 11 คน  เขาก็เอาไปตรวจเพ่ิมส่วนที่เหลือจากจำนวน 11 คน
ผลออกมาเป็นลบไม่ติด และพบเชื้อ 1 คนเป็นรายที่ 7 และรายที่ 7 จะมาแพร่เชื้อ
ในครอบครัวหรือไม่  มีใครสัมผัสกับเขาอีกก็มาตามกันและเอาไปตรวจซึ่งตอนนี้รอ
ผลว่ามีใครบ้าง  มีไม่กี่คนมีคนในครอบครัวพ่อแม่เขาเพราะฉะนั้นการทำงานแบบนี้
และการบริหารจัดการแบบนี้จะพบผู้ป่วยและสามารถแก้ปัญหาได้ตอนนี้จะเห็นว่า
ที่บ้านหลุบเป็นผู้ที่เขาเดินทางไปจังหวัดเสี่ยงสูงกลับมาเอาเชื้อมาด้วยแม้กระทั่งคน
ของเราที่ไปทำงานบ้านหลุบก็ถือว่ายังเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
เท่านั้นยังไม่ได้ติดเชื้อเมื่อเอาไปตรวจผลเป็นบวกเมื่อไหร่ก็เอามารักษา อยู่
กรุงเทพฯโรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยได้แต่ของเรานโยบายท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดท่านให้อำเภอทุกอำเภอ ท้องถิ่นทุกแห่งทำโรงพยาบาลสนามเรียกว่า (CI) 
Community isolation เป็นสถานที่ในการรักษาผู้ป่วยที่ เป็นสีเขียวคือผู้ป่วย
อาการไม่หนักช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเป็นศูนย์ (CI)  โรงพยาบาลก็จะส่งเจ้าหน้าที่
มาดูแลมีการให้ยา ติดตามอาการ  ส่งอาหารเช้า กลางวัน เย็น ไม่ให้เขาออกมาผม
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ว่ามาตรการที่เราดำเนินการหรือจังหวัดดำเนินการกับจำนวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้นจริงใน
พ้ืนที่ของเราไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ที่มีปัญหาคือที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเขา
รับไม่ได้เมื่อไม่มีสถานที่รับจึงกระจายออกมาอยู่ต่างจังหวัด พวกที่มาไม่ได้คือคนที่
ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเขามีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯและปริมณฑลจึงเป็นปัญหา 
แต่ผู้ป่วยที่ออกมาและอยู่แถวบ้านเราได้รับการดูแลทั้งหมด ผมเข้าใจว่าวันนี้เป็น
วันแรกที่ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 8 โรคและหญิงมีครรภ์เดินไปฉีดวัคซีนได้
เลยแบบ walk in ทุกคนมีเลข 13 หลัก ฉีดวัคฃีนแล้วเขาก็จะบันทึกข้อมูล ไม่
สามารถฉีดวัคฃีนได้อีกกรณีที่ผมเป็นห่วงคือเรื่องเศรษฐกิจที่รัฐบาลไม่สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตอนนี้เรามีโครงการหลายโครงการที่จะ
ช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจแต่ก็ต้องรองบประมาณหากมีงบประมาณก็
สามารถขับเคลื่อนได้อีกไม่นานเดือนกันยายน - เดือนตุลาคมก็เริ่มใช้งบประมาณ
ใหม่ถึงตอนนั้นก็ค่อยหารือกันเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกท่านอ่ืนอภิปรายครับ เชิญท่านจำลอง  ภูเต้านาคครับ 
นางสาวจำลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ดิฉันนางสาวจำลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบ
วาระที่ 5.3 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ขั้นรับหลักการ  ดิฉันขออภิปรายในวงกว้างไม่ลงรายละเอียดเชิงตัวเลข  
ทุกท่านคงทราบกันดีว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ปีนี้ตั้งจ่าย
ลดลง  สืบเนื่องจากรายจ่ายรายได้ของเราลดลง เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยว่าทำไม
แต่ละสำนัก/กองฝ่ายถึงตั้งใจจะลดงบประมาณลง ส่วนใหญ่รายจ่ายจะเป็น
ค่าตอบแทนเงินเดือนและรายจ่ายประจำแทบทั้งนั้นสำหรับโครงการกิจกรรมต่างๆ
ที่สำนัก/กองฝ่ายได้ตั้งไว้ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ดิฉันในนาม
ตัวแทนพ่ีน้องประชาชนต้องฝากขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนัก/กองฝ่าย
ทุกฝ่าย  ที่ท่านได้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการที่จะปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงาน
ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษารวมถึงเรื่องคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินทุกเรื่องท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่ง อีกโครงการหนึ่งที่ต้องฝากขอบคุณไป
ยังเจ้าหน้าที่ก็คือโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อพ่ีน้องประชาชน
ของเราสืบเนื่องจากเรื่องของถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ จำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเร่งพัฒนาให้กับพ่ีน้องประชาชนที่มีความเดือดร้อน  ปีนี้เราได้ถึง 16 ล้าน
บาทเศษ  ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว  ต้องฝากขอบคุณผู้บริหารด้วยทุกโครงการ 
ค่อนข้างคำนึงถึงผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนรวมทั้งเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนแทบทั้งนั้น ดิฉันขอยกตัวอย่างอีกโครงการหนึ่งอยาก
ขอบคุณแทนพ่ีน้องประชาชนคือโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ของสำนักปลัดเทศบาล  ในหน้าที่ 123 เป็นค่าซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ
อัตโนมัติ 1 เครื่อง จำนวน 110,000 บาท ดิฉันเห็นชอบเป็นอย่างยิ่ง ตามที่พวก
เราได้ปฏิบัติงานกันมาไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เรื่อง
วัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการที่
จะช่วยเหลือผู้ที่ป่วย ดิฉันเห็นชอบและชื่นชมทุกท่านในที่นี้สำหรับอีกเรื่องหนึ่งขอ
อนุญาตเอ่ยนามท่านสิทธิภรณ์  ท่านอาคม และท่านนายกได้อภิปรายในเรื่องของ 
covid-19 ในส่วนนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เพราะเกิดขึ้นกับตัวเองเนื่องจาก
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น้องสาวที่อาศัยอยู่กรุงเทพฯเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นโควิดและโทรมาหาบอกว่าเหนื่อย
มาก หายใจไม่สะดวก  ไปตรวจที่ไหนเขาก็ไม่รับตรวจดิฉันพยายามจะช่วยน้องและ
โทรหาเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้คำปรึกษาอย่างดี เยี่ยมได้รับการประสาน
และรับตัวน้องสาวมารักษาไว้ที่บ้านพักข้าราชการผอ.สำนักสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่
ของเราดูแลดีมาก ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเป็นอย่างดีในส่วนการบริหาร
จัดการทุกอย่างดิฉันชื่อว่าผู้บริหารมีความตั้งใจขาดไม่ได้เลยขุนพลของผู้บริหารก็
คือเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองฝ่าย  พวกท่านคือแขนขาคือกำลังที่ดีที่สุดของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ของเราสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ดูแลหรือให้การสนับสนุนโครงการ
ต่างๆเพียงเท่านั้น  ฉะนั้นแล้วฝากไปยังสำนัก/กองฝ่ายทุกท่านว่าขอให้ท่านได้ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่เหมือนที่ผ่านมาแข่งขันการทำงานจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็น
นวัตกรรมในการแข่งขันต่างๆได้เงินรางวัลมาพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเรา
ขอให้ท่านได้รักษาความดีของท่านอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นในญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕65 (ขั้นรับหลักการ) 
ดิฉันจึงเห็นชอบ  ขอบคุณค่ะ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกท่านอ่ืนอภิปรายครับ เชิญท่านสุโรจน์  แสงโสภาพรรณครับ 
นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
สำหรับญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕65   
น่าจะต่อด้วยภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะเป็นประเด็น
หลักของการจัดทำงบประมาณในปีนี้ แต่เราต้องทำงานเท่าเดิมหรือมากข้ึนกว่าเดิม
เพราะปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเราจะทำ
อย่างไรให้เทศบาลของเราทำงานได้โดยที่ไม่ให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลเดือดร้อน  
ทั้งงานบริการ งานพัฒนาต่างๆ ให้เหมือนเดิมจากที่ผมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็ไม่ได้ผิดจากที่คาดการณ์
ไว้เพราะตัวเลขน่าจะลดลงส่วนรายละเอียดต่างๆซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายประจำเสีย
มากกว่า  ผมมีความเห็นว่างบประมาณ ปี 2565 ได้จัดทำขึ้นด้วยความละเอียด
รอบคอบถี่ถ้วนใช้งบประมาณอย่างประหยัดที่สุด  ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร
ท่านนายก ผมได้ไปบริจาคของที่ชุมชนดอนสวรรค์ โรงพยาบาลสนามหลายอำเภอ
ก็ได้ไปช่วยกันอยากให้ร่วมแรงร่วมใจกันบ้านเมืองเป็นของเราทำเพ่ือลูกหลานของ
เรา ผมขอสนับสนุนร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ
๒๕๖5 ฉบับนี้  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกท่านอื่นอภิปรายครับ เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สำหรับญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความจริงแล้ว
หลายท่านก็คงจะมองไปในรูปแบบเดียวกัน แต่การประชุมสภาในวันนี้ถือว่าเป็น
การประชุมที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นวันที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำหน้าที่ใน
การกำกับ ควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งเป็นเงินรายได้จากภาษีของพ่ีน้อง
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ประชาชน แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายสภาทุกท่านซึ่งได้รับโอกาส
ในครั้งนี้เข้ามาเป็นตัวแทนทุกท่านก็ต่างมีความหวังดีต่อบ้านเมืองอยากจะเห็นการ
บริหารงานและการนำเงินรายได้ซึ่งเป็นเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายที่คณะผู้บริหารได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้      
การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ถึงแม้จะทำต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาซึ่งในความเป็นจริงอย่างที่      
ท่านสุโรจน์ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ ถ้าตามความเป็นจริงการจัดทำงบประมาณนั้น
จะต้องให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาหรืออย่างน้อยก็ให้เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นการ
บ่งบอกถึงศักยภาพ วิสัยทัศน์ ความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของการบริหารของ
ฝ่ายบริหารแต่เป็นที่เข้าใจเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เกิดอุปสรรคและ
ปัญหามากมายแม้แต่รัฐบาลกลางที่รายได้ต่างๆจัดเก็บไม่เข้าเป้าโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทุกระดับก็ได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ครั้งนี้    
ผมเข้าใจและเห็นความจำเป็นในการจัดทำงบประมาณในปีนี้ถึงแม้จะตั้ ง
งบประมาณน้อยลงจากปีที่แล้วในปี 2564 ถึง 49 ล้านบาทเศษ  เป็นความ
จำเป็นที่ เรารับรู้ร่วมกันไม่ว่ากันครับ เราไม่อยากให้ เกิดแต่มันก็ เกิดเพราะ
สถานการณ์นี้เกิดไปทั่วโลกเราหลีกเลี่ยงไม่ได้งบประมาณต่างๆที่ผมดูในภาพรวม
เหมือนหลายๆท่านคือเราไม่อยากลงรายละเอียดลึกเพราะเรารู้ว่าเป็นปัญหา แต่มี
บางโครงการที่ไม่สมควรบรรจุเข้ามาในเทศบัญญัติเพราะอยู่ในช่วงของการประกาศ 
พรก.ฉุกเฉิน เช่น การห้ามร่วมชุมนุมหรือรวมกลุ่มกันตามที่ท่านนายกได้นำเรียนก็
ยังมีอยู่บางโครงการซึ่งที่ผมได้ศึกษาดูก็จะมีโครงการอบรมสัมมนา แต่นั่นเป็น
อนาคตซึ่งคาดการณ์ว่าโรคระบาดน่าจะทุเลาลงอาจจะได้มีโอกาสทำโครงการนั้น
ผมไม่ติดใจแต่ เงินที่เราจะทำโครงการนี้ถ้านำมาใช้ในส่วนที่กำลังเป็นปัจจัยหรือ
เป็นอุปสรรคมันจะไม่ดีกว่าหรือครับนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกต การอบรม อปพร. 
การศึกษาดูงานก็ยังตั้งไว้แต่ก็อาจจะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต จะให้เราทำ
โครงการเยอะๆตอบสนองพ่ีน้องประชาชนให้ทั่วถึงก็คงจะเป็นไปด้วยความ
ยากลำบากแต่ที่ผมได้นำเรียนไปว่าจะประคับประคองร่วมกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกัน
ด้วยเหตุด้วยผลเพ่ือที่จะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ ไปด้วยกันซึ่งก็ทราบว่าวิกฤตนี้จะ     
บานปลายและอยู่กับเรานานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบด้วยความจำเป็นจริงๆแต่ในการ
ประชุมในวันนี้เราไม่มีวาระอ่ืนๆในการทำงานผมขอชื่นชมทุกๆท่าน โดยเฉพาะ
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ผมเองเคยเป็นข้าราชการ
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาก่อนในการทำงานเพ่ือสนองนโยบายต่อผู้บังคับบัญชา    
ทุกท่านอยากได้รับคำชมเชยยกย่องอยากให้ผู้บังคับบัญชารักและพอใจในงานที่เรา
ทำทุกคนอยากได้ความดีความชอบ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ก็อยากฝาก
ด้วยความรักความห่วงใยถึงข้าราชการ พนักงาน เรามีระเบียบวินัยมีจรรยาบรรณ
ในการทำงาน หลายๆเรื่องก็มี พ่ีน้องประชาชนได้ฝากผมมา เป็นเรื่องที่ มี
ความสำคัญแต่ดูแล้วเป็นเรื่องร้องเรียนที่ฝากผมมา ผมดูแล้วไม่ถึงระดับนโยบายมัน
ถึงระดับผู้ปฏิบัติผมเข้าใจว่าเราอยากทำงานเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาเรารักแต่บางสิ่ง
บางอย่าง เราต้องเข้าใจว่าเหรียญมีสองด้านผมเป็นห่วง พวกเรามีอายุราชการจาก
นี้ ไปจนถึงอายุ 60 ปีส่วนพวกผมสมาชิกสภาเทศบาลและท่านนายก ท่าน
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ประธานสภาเทศบาลมีวาระแค่ 4 ปี หากหมดวาระแล้ว ข้าราชการลูกจ้างยัง
ทำงานจนถึงอายุ 60 ปี  อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเราควรจะยึดและให้ความรอบคอบ
ด้วยเหตุด้วยผลในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีทุกวันนี้โลกโซเชียลรุนแรง บาง
สิ่งบางอย่างเป็นเรื่องที่ฝากผมมาผมดูแล้วและปรึกษาผู้รู้แล้วมันไม่ถึงระดับ
นโยบายเราก็อย่าไปทำเพราะผมก็เคยเป็นข้าราชการผมไม่อยากให้พวกเราได้มี
มลทินถึงจะเป็นความผิดเล็กน้อยแต่ในชีวิตราชการเราก็ไม่อยากให้มีมลทินนี่คือสิ่ง
ที่ผมห่วงโดยเฉพาะสถานการณ์ทุกวันนี้พวกเราทุ่มเทเสียสละด้วยกันทุกคน  
สำหรับเรื่องงบประมาณบางอย่างที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตไว้ เช่น การอบรมสัมมนาหรือ
การใช้เงินที่เกี่ยวกับค่า k ผมจะขอไปสงวนคำแปรญัตติ  ศึกษารายละเอียดและนำ
เรียนในขั้นแปรญัตติเป็นลำดับต่อไปขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกท่านอื่นอภิปรายครับ เชิญท่านจำลอง  ใจไหวครับ 
นายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระที่ 
5.3 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในวันนี้ทั้งหมด 1 เล่มมี 197 หน้า ผมได้อ่านบางโครงการ  สำนัก/กองฝ่ายก็พอ
เข้าใจได้ เนื่องจากในช่วงนี้ อยู่ ในสภาวะที่ เกิดโรคระบาดผมดูโครงการและ
งบประมาณที่ทางคณะผู้บริหารได้จัดทำขึ้นมาก็ปรับลดลงเป็นจำนวน 49 ล้าน
บาท ปีที่ผ่านมา ตั้งไว้ 439 ล้านบาท  แต่ปีนี้ตั้งไว้ 390 ล้านบาท  ปรับลดลงได้
ไม่เป็นไรตามสถานการณ์น่าเห็นใจและเข้าใจสถานการณ์แบบนี้ โรคภัย ไข้เจ็บ
รบกวน งบประมาณถูกปรับลดเกือบทุกสำนัก/กองฝ่าย ความจริงแล้วเทศบาลของ
เราจะต้องมีการปรับเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ปีนี้ปรับลดลงด้วยเหตุผลดังที่ปรากฏ ในวันนี้
ผมยินดีและพร้อมสนับสนุนคณะผู้บริหารที่จะนำงบประมาณมาดำเนินการตาม
แผนการที่ท่านได้ตั้งไว้และผมก็ขอชื่นชมแทนพ่ีน้องประชาชนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ของเรา ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะทำให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้
เจริญก้าวหน้า และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งจากที่ผมได้ฟังท่านนายกเอ่ยว่าจะย้าย
ศูนย์เครื่องจักร สำนักสาธารณสุขที่อยู่ชุมชนคุ้มห้วยไปที่ข้างสนามกีฬากลาง     
ผมเห็นด้วยเนื่องจากทางเข้า - ออก ชุมชนคุ้มห้วยเวลารถขยะผ่านทีไรพ่ีน้อง
ประชาชนร้องเรียนมาหลายรอบแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร  เรื่องที่ 2 ในวันนี้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ใจบุญทั้งหลายได้มาร่วมกันทำบุญในยามทุกข์
ยากแบบนี้ช่วยเหลือพ่ีน้องชุมชนชาวดอนสวรรค์ผมขอกราบขอบพระคุณคณะ
ผู้บริหารทุกท่านและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่านประธานครับ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 ผมอ่านดู
เกือบทั้งหมด ประมาณ 80 - 90 เปอร์เซ็นต์  จะเห็นคำว่าเป็นไปตามแผนพัฒนา 
5 ปี  ยกตัวอย่าง เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปีหน้า 41 ลำดับที่ 1 ผมอยากรู้ว่า  
คำว่าเป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้า 41 ลำดับที่ 1 อยู่ตรงไหนผมไม่เข้าใจ  
อ่านว่าอย่างไร เขียนว่าอย่างไรผมไม่ทราบครับ หาดูจากไหนครับ ผมอยากทราบ
ครับ และท่านสมาชิกแต่ละท่านก็คงอยากทราบเช่นเดียวกันกับผม  สำหรับร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผมขอสงวนคำแปร
ญัตติไว้ในวาระต่อไป  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
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นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์   จากที่ท่านสมาชิกได้
อภิปรายผมจับประเด็นได้ 2-3 ประเด็น เช่น ในปีนี้เทศบาลจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายน้อยลงกว่าปีที่แล้วเหมือนกับผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ ท่านทราบหรือไม่
ทำไมเราถึงทำน้อยลงก็เพราะเราทำมากก็ไม่ได้เพราะรัฐไม่จัดสรรให้   การทำ    
เทศบัญญัติงบประมาณต้องทำตามแผนพัฒนาที่ท่านจำลอง  ใจไหวกล่าว  ผมขอ
ชี้แจงว่าเรามีแผน 5 ปี  มีการจัดทำแผน 3 ปี 4 ปีและ 5 ปี  การจัดทำแผน คือ 
ในปีหนึ่งเราจะทำอะไร และในแผน 5 ปี  ต้องสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด  
วิสัยทัศน์จังหวัด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ถ้าอยากได้
งบประมาณจะต้องเขียนให้สอดคล้องกับที่เขาระบุไว้ในแผนถึงจะได้ ถ้าไม่มีในแผน
ไม่ได้  แต่หากมีในแผนแล้วก็มีสิทธิ์ไม่ได้ถ้าหากไม่มีเงิน ผมขอพูดเรื่องแผนต้อง
บอกว่าแผนเป็นเล่มต่างหากถ้าหากท่านสนใจเรามีห้องข้อมูลข่าวสารให้ท่านไป
ศึกษาตรวจสอบได้ย้อนหลังจะเอาแผน 3 ปี 4 ปีหรือ 5 ปี  ตอนนี้ยุทธศาสตร์ชาติ
มี 20 ปี ท่านเห็นงบประมาณแผ่นดินหรือไม่โดยการนำของพลเอกประยุทธ์   
จันทร์โอชา  โดยการนำเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินในสภา
ผู้แทนราษฎร ถ้าท่านเข้า Google ท่านจะเห็นเลยว่าลดจากปีที่แล้ว 1.8 แสนห้า
แสนล้านบาท เมื่องบประมาณแผ่นดินลดลงเราจะไปทำสวนกระแสได้ไหม  หากจะ
ว่าผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ก็ตั้งแต่ กทม. ครับ ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ท้องถิ่น  เราเป็นหน่วย
รบังบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณเวลาจะนำเสนออภิปรายชี้แจงขอรับ
งบประมาณผมชี้แจงมาแล้วกับสภาผู้แทนราษฎรปีที่แล้วก็ไปชี้แจงที่สภา
ผู้แทนราษฎร  เราไม่ได้ชี้แจงเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นต้องชี้แจงต่อวุฒิสภา
ด้วย เพ่ือไม่ให้เขาตัดงบประมาณของเราถึงแม้ว่าจะน้อยนิดก็ต้องพยายามไม่ให้เขา
ตัดไม่เหมือนกับกองทัพเรือที่จะซื้อโดรน 20 ล้านบาท หรือเรือดำน้ำที่เขาจะซื้อ 
20 ล้านบาท  ถ้าอย่างนี้ไปชี้แจงสมาชิกไม่ผ่านรัฐสภาเขาก็ตัดงบประมาณ  แล้ว
งบประมาณ ที่ ถูกตัดจะเอาไปไว้ ไหนเมื่ อตัด เขาจะเอาไป ไว้งบกลางของ
นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นขั้นตอนวิธีการของระดับประเทศ  ในระดับท้องถิ่นเราต้องดู
กระแสด้วย  หากจะบอกว่านายกตั้งงบประมาณน้อยไม่มีวิสัยทัศน์ก็ต้องไปโทษ
รัฐบาล คุณจะทำเยอะกว่าเก่าก็ได้แต่เป็นตัวเลขหลอกตัวเอง ผมจะทำไปทำไมใน
เมื่อเงินไม่มา  ประการที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณหากท่านดูให้ดีในเทศบัญญัติจะ
เป็นประเด็นที่ประชาชนมาก่อนทั้งสิ้น ตอนนี้การบริหารจัดการของผมตั้งแต่เข้ามา
รับตำแหน่งรอบใหม่จะเอาประชาชนมาก่อนพวกเราไว้ทีหลัง สำหรับโครงการ
อบรมประธานชุมชนก็เตรียมโครงการไว้ เพราะมีระเบียบการเลือกตั้งประธาน
ชุมชนออกมาใหม่โดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อเราเปิดให้มีการเลือกตั้งประธาน
ชุมชนก็ต้องเอาประธานชุมชนไปเข้าอบรมภาวะผู้นำการเป็นตัวแทนของพ่ีน้อง
ประชาชนเพ่ือเขาจะได้รู้บทบาทหน้าที่ของเขาจึงตั้งเอาไว้   ปีนี้ผมเตรียมที่จะ
เลือกตั้งประธานชุมชนใหม่เช่นกันแต่ก็มีคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าให้เลื่อนออกไปก่อน
เพราะสภาวะโควิดจะไปถึงปีหน้าหรือตลอดทั้งปีก็ไม่ทราบ อาจจะหายไปหรือเบา
บางลงแต่เมื่อการทำแผน การจัดทำเทศบัญญัติล่วงหน้าต้องจัดทำเป็นปี ถ้ามีการ
ตั้งโครงการที่เราจะทำในปีหน้าไว้หากถึงสภาวะวิกฤติไม่ได้ทำก็เหมือนปีนี้ที่ไม่ได้ทำ
เมื่อไม่ได้ทำเงินก็ไม่ได้ใช้  ปีนี้เราตั้งงบประมาณ 430 กว่าล้านบาท  โครงการมี
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เทศบัญญัติเปิดโอกาสให้ทำแต่ไม่มีเงินถ่ายโอนเข้ามาก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่าน
เห็นแค่เทศบัญญัติแล้วบอกว่างบประมาณน้อยลงท่านจะเอามากเท่าไหร่เอา 500 
ล้านบาทหรือไม่ เพื่อที่จะบอกว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์อย่างนั้นหรือครับ  ทั้งหมดเป็น
การหลอกตัวเองและหลอกประชาชนไม่ได้เอาความจริงมาพูดสิ่งที่เราเตรียม     
อปพร.ก็คือประชาชนงานส่วนใหญ่ อบรมพนักงานเทศบาล พนักงานครู จัดซื้อ
ครุภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องความสะดวกสบายในการทำงานก็แทบจะไม่มี   รถเราก็ซ่อม
เองไม่ได้ซื้อรถใหม่  เอาชาวบ้านก่อนถนนผ่านทาง 10 ล้านบาท เงินเราเอาถนน
หนทางก่อนเงินเดือนค่อยหาทางอ่ืนเราทำทุกอย่างเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน 
การประชุมสมัยที่แล้วท่านก็บอกว่าถ้าประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็มาเขียน
คำร้องหากพวกท่านเข้ามาไม่ต้องเขียนคำร้องทำได้ครับ ไม่ต้องเขียนคำร้อง แต่การ
ช่วยเหลือนั้นต้องไม่ใช้งบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณจะเบิกเงินไปแก้ไข
ปัญหาให้ใครเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีคำร้องถ้ามีคำร้องพนักงานเราก็สามารถ
เบิกเงินไปใช้จ่ายแก้ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนได้ เมื่อทาง สตง. มาตรวจสอบจะได้มี
หลักฐาน  แต่ถ้าทำตามที่ท่านหาเสียงให้บอกได้เลยแล้วจะแก้ปัญหาให้  หาก สตง.
มาตรวจสอบจะหาหลักฐานจากที่ไหน ชาวบ้านที่เดือดร้อนใครก็พูดได้  ชื่อ - 
นามสกุลอะไร  บ้านอยู่ที่ไหน  ท่านเน้นเรื่องความโปร่งใส  เรื่องมลทินนี่แหละครับ
มลทินมัวหมองของพนักงานเราไม่มีแรงทำงานตามระเบียบกฎเกณฑ์เราทำด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  ผมพูดเสมอว่าทำวันนี้ให้ถูกต้อง  ไม่ต้องกลัวการตรวจสอบ  
คุณจะย้ายไปที่ไหนพวกเราจะลงจากตำแหน่งไปเมื่อไหร่ก็มีคนเข้ามาตรวจสอบอยู่
ตลอด  สตง. มาตรวจสอบอยู่ประมาณ 3 - 6 เดือน ถูกตรวจสอบตลอด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำชับพนักงานเรา การใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์โปร่งใส  
แม้กระทั่งเรื่องเสาไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับเราท่านไปดูในแผน 5 ปีของเทศบาลได้เลย 
ท่านทั้งหลายที่เป็น สท.คนเก่าท่านก็เคยอ่านแผน 5 ปีของเทศบาล  มีปีไหนที่เรา
เขียนว่าเราจะทำเสากินรีไม่มีครับ แต่เป็นความจำเป็นที่ทางผู้บริหารระดับสูงของ
จังหวัดอยากจะให้มีเพ่ือความสวยงามเป็นถนนรับเสด็จเฉลิมพระเกียรติฯ  และอยู่
ในพ้ืนที่ของเราเขาก็ให้เราทำประชาคม ประชาพิจารณ์ผมก็โยนคำถามให้กับ
ประชาชนว่าต้องการหรือไม่ เราไม่มีเงินของบประมาณมาพัฒนา 4 กิโลเมตรได้ 
400 เมตร 10 ปีถึงจะได้ 4 กิโลเมตรแต่การบริหารทุกวันนี้ถ้าท่านเข้าใจถึงระบบ
การบริหาร  บริหารผ่านงบกลางนายกจะจ่ายให้กับภูมิภาคถ้าเรารู้เราจะมีช่องทาง
ถ้าอยากจะให้ท้องถิ่นพัฒนาเราต้องไปขอส่วนภูมิภาคและส่วนภูมิภาคท่ีจะให้เราได้
คือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆกว่าจะเข้าไปของบประมาณเขาได้พวกนี้เขาก็ฉลาด
เขาเสนอโครงการเข้าไปปีเดียวผูกพันห้าปี   เมื่อเป็นงบผูกพันห้าปี  ปีหน้าเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพังของซอยน้ำทิพย์ผูกพันไว้แล้วแจ้งมาแล้วว่าได้ 60 ล้านบาท  และ
ผูกพันในปีต่อไปด้วย  ถ้าเทศบาลทำเองจะเอาเงินที่ไหน ปีหนึ่งใช้งบประมาณ 60 
- 70 ล้านบาท  ทำมาตั้งแต่สถานีดับเพลิงจากสะพานวัดใต้ลงมาขึ้นไปจนสุดเขต
เท่าไหร่  ผมว่าคงใช้งบประมาณ 700 ล้านบาท  นั่นคือลักษณะการบริหารงาน
ของรัฐบาลชุดนี้เขาเลือกบริหารอย่างไรเราอยากจะได้เงินมาพัฒนาท้องถิ่น เราก็
ต้องเข้าใจและรู้ช่องทางที่จะเอาเงิน  ตำบลหลุบก็มีลำปาวไหลผ่านเหมือนกัน  
อำเภอกมลาไสยก็มีลำน้ำปาวไหลผ่าน  ตำบลลำพานก็มี ทำไมพวกนั้นเขาไม่ได้
แนวป้องกันตลิ่งพังเหมือนเมืองกาฬสินธุ์   ในการเตรียมแผนงานที่จะพัฒนา
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บ้านเมืองเราท่านต้องเตรียมล่วงหน้า 3 ปี  ผมเห็นท่านหาเสียงบอกว่าอยากได้หอ
นาฬิกาบ้านเราไม่มีหอนาฬิกาท่านมาปีนี้ 2564 ท่านอยากจะทำหอนาฬิกา 1. 
ท่านต้องนำไปใส่แผน  แผนของท่านถ้าท่านมีเงินก็เอาเงินมาทำได้ในปีหน้าแต่ถ้าไม่
มีเงินก็ต้องทำไปขอราชการส่วนอ่ืนท่านจะขอรับงบประมาณปีไหนครับ  ปีนี้
งบประมาณปี 2565 อยู่ในสภาแล้ว ก็ต้องไปเข้าปี 2566 โครงการในปี 2565 
ที่ถูกตัดก็ไปต่อคิวของปี 2566 แล้วของท่านไปต่อคิวปี 2566 ท่านจะได้หรือไม่  
ถ้าเงินงบประมาณไม่ถึงก็ต้องรอปี 67 เป็นปีสุดท้ายที่เราหมดวาระพอดี แล้วจะมี
ผลงานอะไรให้พ่ีน้องประชาชนดูก็ต้องคอยตำหนิว่าไม่มีผลงานอยู่ มาตั้งนานไม่มี
อะไรเลยใครมาก็โดนครับ  ถ้าไม่รู้ช่องทางเกี่ยวกับงบประมาณผมติดต่อทุกสำนัก/
กองฝ่าย  ที่อยากจะเป็นกรรมการระดับประเทศก็จะได้รู้จักปลัดกระทรวง ไม่รู้ว่า
บุญวาสนาจะไปถึงหรือไม่ว่าเพราะเราต้องไปผ่านด่านนายกทั่วประเทศถ้าไม่รู้จัก
ปลัดกระทรวงก็เข้าถึงแล้วของบประมาณมาลงบ้านเราได้  เช่น งบจากกระทรวง
การท่ องเที่ ยว  bicycle lane รอบแก่ งดอนกลาง 15 ล้ านบ าท   อาคาร
อเนกประสงค์ที่อยู่ในแก่งดอนกลางที่เป็นสถานพยาบาลทุกวันนี้ งบท่องเที่ยว 15 
ล้านบาทเช่นเดียวกันพอดีว่าท่านรัฐมนตรีท่านถูกเปลี่ยนไปก่อนเพราะท่าน
รัฐมนตรีถูกเปลี่ยนคนใหม่มาอีก 15 ล้านบาท  ที่จะไปพัฒนาสวนสาธารณะริม
แก่งดอนกลางจึงหายไป แต่ถ้าเข้ามาเป็นนายกใหม่ๆท่านทั้งหลายถ้าไม่รู้จักวิธีหรือ
ช่องทางที่จะไปตามงบก็จะไม่ได้อะไรเลยอย่างที่เห็นปีที่แล้วปีนี้เราได้งบประมาณ
โครงสร้างพ้ืนฐานเรียกว่างบก้าวหน้าจากสำนักงบประมาณ 18 ล้านบาท มาทำ
โรงเรียนเทศบาล 6 งบประมาณ 8-9 ล้านบาท ฟุตบาททางเท้ารอบวัดกลางอีก 
8-9 ล้านบาท ก็หมดครับ  ปี  2565 เราได้แค่ 9,900,000 บาท 400 เมตร       
แอสฟัลติคถนนถีนานนท์ เคยได้ 18-19 ล้านบาท  เหลือแค่ 8 ล้านบาท  หายไป
ไหนก็คือรัฐบาลเขาไม่มี เงินตอนที่ ผมไปอธิบายชี้แจงเขาให้ เทศบาลเมือง           
กุฉินารายณ์และท่านนายกมานั่งและรายงานพร้อมกันท่านนายกเมืองกุฉินารายณ์
ฟ้องประธานกรรมาธิการงบประมาณของท้องถิ่นปีนี้เมืองกุฉินารายณ์ได้เงินน้อยลง
ท่านประธานก็พูดสวนออกมาเลยว่า “ท่านนายกมันน้อยลงทั่วประเทศนั่นแหละ  
น้อยเหมือนกันหมดท่านได้น่ะดีแล้ว” อย่างที่เห็นและพัฒนามาได้ตลอดหาทาง
แก้ไขปัญหาตามระเบียบที่มีอยู่เปิดช่องทางให้ทำ เรื่องที่ท่านชอบเหมือนกับผมคือ
การจัดทำศูนย์เครื่องจักรกลสำนักสาธารณสุขเมื่อถึงตอนที่ผมขอกู้เงินก็รบกวน  
ยกมือให้ด้วยเพราะถ้าไม่ทำปีนี้ปีหน้าเขาจะเอาพ้ืนที่คืนเขาส่งหนังสือมาแล้ว ผม
ร้องเรียนไปที่ท่านรองนายกวิษณุซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจ
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา  กระทรวงการคลังและท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือที่จะปกป้องที่ดินผืนนี้ทำเป็นศูนย์เครื่องจักรกล  ซึ่งศูนย์เครื่องจักรกลของ
สำนักช่างเราย้ายเพ่ือทำให้เป็นโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติก็รีบทำแต่ของ
สำนักสาธารณสุขตอนนั้นท่าน ผอ.สำนักบอกว่าขอรถขยะก่อนเพราะรถขยะเก่า
แล้วจึงได้ขอกู้เงินจัดซื้อรถขยะก็บริหารจัดการแบบนี้โปร่งใสตรวจสอบได้มีคุณภาพ
เต็มเม็ดเต็มหน่วย ตอนนี้ทางจังหวัดก็มาตรวจสอบโรงพยาบาลสนามชุมชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ว่ามีความพร้อมที่จะเปิดหรือไม่  ผมจึงได้ให้ท่านรองนพสิทธิ์
เดินทางไปก่อนแล้วผมจะตามไป  ขอบพระคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เมื่อท่านสมาชิกได้อภิปรายในญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขั้นรับหลักการ) นี้อย่างกว้างขวางครบทุก  
สำนัก/กองฝ่ายแล้ว และคณะผู้บริหารได้ชี้แจงครบถ้วนแล้ว ถือว่าได้มีการอภิปราย
พอสมควรแล้ว  ผมขอปิดการอภิปราย  ผมขอถามมติที่ประชุมในวาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ  กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบ
จำนวน 15 ท่าน)  15  เสียง ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือ - ไม่มี -  
(งดออกเสียง) 1 เสียง  ลากิจ 1 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน  ถือว่าท่านสมาชิกได้รับ
หลักการในวาระที่ 1  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการ
สภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายในการเลือกให้สมาชิกได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 
(1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 
คน แต่ไม่เกิน 7 คน ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 (3) สภา
ท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่นและข้อ 107  ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน 
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ข้อ 12 ให้นำความในข้อ  8  มาใช้บังคับโดยอนุโลม วิธีการเลือกตาม
ข้อ 8 คือ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง
ที่ตนเห็นว่าสมควรให้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่
จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธี
เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
อีกให้ใช้วิธีจับสลาก เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันและให้ประธานที่ประชุมเชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกคงเข้าใจวิธีการเลือกแล้ว  ต่อไปผมขอถามท่านสมาชิก
ว่าจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติจำนวนกี่คน  ขอเชิญท่านสมาชิก
เสนอ  เชิญท่านกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 
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นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     
ขอเสนอจำนวน  5  ท่าน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก    
ขอเรียนเชิญครับ  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ผ่าน
มาตามประเพณีของเราไม่ได้แต่งตั้งกันยาก  หากมีความยุติธรรมจริงจะแบ่งกันคน
ละครึ่ง  แต่ผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะพวกผมมีคะแนนเสียงน้อยกว่า  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ  ท่านจะเสนอจำนวนคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัตหิรือไม่ครับ   

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมไม่เสนอครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  หากไม่เสนอผมไม่อนุญาตให้พูดครับ  ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  

ถือว่าที่ประชุมมีมติให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  5  คน  ต่อไปผมขอ
เรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่ท่านเห็นว่าสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เชิญท่าน
กฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     
ขอเสนอท่านอาคม  สำราญเนตรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืน
อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้      
ท่านอาคม  สำราญเนตร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ลำดับที่ 1 กรุณายกมือ 
(สมาชิกเห็นชอบจำนวน  15  ท่าน)  15  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  
1 เสียง  ลากิจ 1 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน  ต่อไปท่านที่ 2  ขอเชิญท่านจำลอง      
ใจไหวเสนอครับ 

นายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมขอเสนอท่าน
นพดล  แก้วพูลครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืน
อีกหรือไม่  ขอเชิญท่านจำลอง  ภูเต้านาคครับ 

นางสาวจำลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวจำลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     
ขอเสนอท่านกฤษฎา  เวียงวะลัยค่ะ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง เมื่อมีผู้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  
ลำดับที่ 2  จำนวน 2 ท่าน  จะต้องมีการลงคะแนน  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านลงคะแนนเลือกผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 2 
และขอเชิญท่านสมาชิก จำนวน 2 ท่าน เพื่อช่วยตรวจนับคะแนนครับ  
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นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ผลการลงคะแนนเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ลำดับ
ที่ 2  ใบที่ 1 เสนอท่านนพดล  แก้วพูล  ใบที่ 2 เสนอท่านนพดล  แก้วพูล  ใบที่ 
3 เสนอท่านนพดล  แก้วพูล  ใบที่ 4 เสนอท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย  ใบที่ 5 เสนอ
ท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย  ใบที่ 6 เสนอท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย  ใบที่ 7 เสนอท่าน
กฤษฎา  เวียงวะลัย  ใบที่ 8 เสนอท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย  ใบที่ 9 เสนอท่าน
นพดล  แก้วพูล  ใบที่ 10 เสนอท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย  ใบที่ 11 เสนอท่าน
กฤษฎา  เวียงวะลัย  ใบที่ 12 เสนอท่านนพดล  แก้วพูล  ใบที่ 13 เสนอท่าน
กฤษฎา  เวียงวะลัย ใบที่ 14 เสนอท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย  ใบที่ 15 เสนอท่าน
กฤษฎา  เวียงวะลัย  ใบที่ 16 เสนอท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย 

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล   ผลการลงคะแนนท่านนพดล  แก้วพูล  ได้  5  คะแนน  
ท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย  ได้ 11  คะแนน  ถือว่าท่านกฤษฎา  เวียงวะลัยได้รับ
การคัดเลือกครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ถือว่าท่านกฤษฎา  เวียงวะลัยได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  ลำดับที่ 2  ต่อไปท่านที่ 3  ขอเชิญท่านอภิชัย  น้ำจันทร์เสนอครับ 

นายอภิชัย  น้ำจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  นายอภิชัย  น้ำจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอท่าน
สมศักดิ์  เวียงวะลัยครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืน
อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้       
ท่านสมศักดิ์  เวียงวะลัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลำดับที่ 3 กรุณายกมือ 
(สมาชิกเห็นชอบเห็นชอบจำนวน  15  ท่าน)  15  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี      
งดออกเสียง  1 เสียง  ลากิจ 1 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน  ต่อไปท่านที่ 4  ขอเชิญท่าน  
จีระพงษ์   ชิ้นฮะง้อเสนอครับ 

นายจีระพงษ์  ชิ้นฮะง้อ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายจีระพงษ์  ชิ้นฮะง้อ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมขอ
เสนอท่านจำลอง  ภูเต้านาคครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืน
อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้       
ท่านจำลอง  ภูเต้านาค  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลำดับที่ 4  กรุณายกมือ 
(สมาชิกเห็นชอบจำนวน  15  ท่าน)  15  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  
1 เสียง  ลากิจ 1 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน  ต่อไปท่านที่ 5  ขอเชิญท่านธนัท  แสงใส
เสนอครับ 

ว่าที่ร้อยตรีธนัท  แสงใส  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมว่าที่ร้อยตรีธนัท  แสงใส  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์    
ผมขอเสนอท่านสมบัติ  หนูปัทยาครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืน
อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้       
ท่านสมบัติ  หนูปัทยา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ลำดับที่ 5  กรุณายกมือ 
(สมาชิกเห็นชอบจำนวน  15  ท่าน)  15  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  
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1 เสียง  ลากิจ 1 ท่าน ลาป่วย 1 ท่านครับ  ถือว่าที่ประชุมได้เลือกทั้ง 5 ท่าน คือ 
1. ท่านอาคม  สำราญเนตร 2. ท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย 3. ท่านสมศักดิ์  เวียงวะลัย  
4. ท่านจำลอง  ภูเต้านาค  5. ท่านสมบัติ  หนูปัทยา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256 5          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 109  การนัดประชุมและ
เปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  โดยให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ กันเอง  ซึ่งต่อไปทางเลขานุการจะ
ได้ประสานคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการต่อไป  
เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบตามจำนวนแล้ว  ต่อไปจะส่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้กับคณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา  ต่อไปผมขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการการแปรญัตติก่ีวัน  เชญิท่านกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     
ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  9 วัน  ตั้งแต่วันที่  16  สิงหาคม 
2564 – วันที่ 24  สิงหาคม  2564  ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองครับ  รับรองถูกต้อง  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น
อย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติ  9  วัน  ตั้งแต่วันที่  16  สิงหาคม  2564 – วันที่ 24  สิงหาคม 
2564  ต่อไปผมขอนัดประชุม  ในวาระที่  2  และวาระที่  3  ขั้นแปรญัตติและ
ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ผมขอนัดประชุมในวันที่ 27 สิงหาคม  
2564  เวลา  13.30  น.  ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อื่นๆ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  มีท่านสมาชิกท่านใดมี

เรื่องจะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์    
ผมมีเรื่องที่จะเรียนท่านผู้บริหารประชาชนเขาฝากมาแต่ตอนนี้ท่านผู้บริหารไม่อยู่  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ตัวแทนท่านผู้บริหารอยู่ครับ  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสามารถ
รับเรื่องราวจากสมาชิกได้และ ผอ.ทุกสำนัก/กองฝ่ายทุกท่านก็ยังอยู่  เนื่องจาก
ท่านนายกเทศมนตรีมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนต้องไปเปิดโรงพยาบาลสนามจึงไม่ได้
อยู่ร่วมประชุมต่อครับ  

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  มีพ่ีน้องประชาชนถามผมว่าเขาเห็นชาวบ้านไปขายของ
บริเวณด้านข้างโรงเรียนเทศบาล 1 หน่วยงานไหนรับผิดชอบเขาอยากมาขาย  เขา
คิดว่าเทศบาลอนุญาตให้ขายและจับจองพ้ืนที่ได้ตรงหน้าศาลากลางหลังเก่า ตรง
ข้ามโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และมีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าใครอนุญาตให้เขาขาย มัน
สกปรก ไม่เหมาะสมเพราะเป็นใจกลางเมือง ผมก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร เมื่อผมเห็น
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นายกตอบว่าทางเทศบาลไม่ได้รับผิดชอบไม่ใช่ของเทศบาลแต่ผมมาอ่านดูคำแถลง
นโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ข้อ 1.1 ท่านนายกจะพัฒนาเมืองให้สะอาด
สวยงามน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่เมื่อผมมาคิดดูแล้วมันตรงกันข้ามจะทำได้
หรือไม่ในเมื่อปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้าจับจองพ้ืนที่ตรงนั้น ดูอย่างไรก็คงไม่สวยเพราะ
สิ่งแวดล้อมไม่ดี ผมจึงให้คำปรึกษาว่าเขาจะล้อมรั้วอยู่ ตอนนี้เขายังไม่ได้ล้อมรั้วจะ
ขายก็ขายไม่ได้ว่าอะไร  ผมได้ยินข่าวว่าเขาจะล้อมรั้วให้ เข้าทางด้านหน้า
ธนาคารกรุงไทย และด้านข้างและด้านหลังอีก 4 ด้าน  ตรงนี้มีปัญหาผมขี่รถไปรถ
จะเข้าคันนึงก็สวนออกมา ชนกัน มีปัญหาหลายครั้ง และแยกไปทางกาฬสินธุ์
พลาซ่าหลังเก่ารถติดเป็นปัญหาอย่างยิ่ง  ผมจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบขอ
ความกรุณาไปแก้ไข หากปล่อยไปพ่อค้าแม่ค้าเขาจะไปจับจองพ้ืนที่และไปไล่เขาที
หลังจะยุ่งยากเหมือนหน้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ข้างโรงเรียนเทศบาล 1 ผมเห็นใจ
ผู้ว่าราชการท่านก็คงไม่รู้เรื่องแต่ทางเทศบาลผมเชื่อว่าท่านต้องรู้เรื่องแน่นอน  ผม
ขอฝากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับ  ถ้าเราไปสร้างเราไม่ได้ไปไล่เขาเพียงแต่สร้างรั้ว
ปิดไม่ให้รถเข้าออก ให้เข้าได้ 4 ด้านเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ถ้าท่านปล่อยให้ขับรถเข้า
ออกได้เขาก็จะสร้างร้านอาหารขึ้นอีกมากมาย   คนอ่ืนขายได้เขาก็ขายได้เขาบอก
ผมมาแบบนี้  ส่วนข้อ 2 ผมเห็นกระทู้ของท่านอาคมขออนุญาตเอ่ยนามเรื่องเสาไฟ
ประติมากรรมผมไม่พอใจอย่างมากเพราะบ้านเมืองกำลังมีปัญหาประชาชน
เดือดร้อนและจะขอมติจากประชาชนทำเสาไฟฟ้า  อันเก่าก็ใช้ได้อยู่ผมว่าน่าจะ
มาร่วมมือแก้ปัญหา covid-19 ให้พ่ีน้องประชาชนให้บ้านเมืองเป็นปกติจะดีกว่า  
สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าผมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งแต่
ขณะนี้ เวลานี้ไม่เหมาะสมเพราะบ้านเมืองเรายังไม่ปกติ ถ้ามติเรื่องนี้ผ่านผมจะไม่
ปล่อยให้ผ่านไปเด็ดขาด ขอฝากท่านที่ปรึกษาให้ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่าน
ใดเสนอ  กระผมได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2564 จนครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่สภา
เทศบาล  ผู้บริหารโรงเรียน  ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟังการประชุม
สภาในครั้งนี้ทุกท่านและที่รับฟังผ่านทางเสียงตามสาย  ที่ได้ทำให้การประชุมใน
วันนี้เป็นที่เรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   15.30  น.  
 
 

(ลงชื่อ)                      ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวธัญญารัตน์  บุญวิทยาธร) 
                         พนักงานจ้าง 

 
 

(ลงชื่อ)                      ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
              (นางสาวปริยาภรณ์    ศิริพานิช) 
                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

                 (นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์) 
                          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

 
(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายพงษ์ธร   โพธิแท่น)   
                  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   
 
    (ลงชื่อ)                         เลขานุการสภาเทศบาล 
                            (นายรณยุทธ  หอมหวล)   
                         รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
         ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 
คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่          เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564   
รับรองถูกต้อง     

 
 
 

(ลงชื่อ)                             
(นายกฤษฎา  เวียงวะลัย) 

ประธานกรรมการ 
 

 
(ลงชื่อ)                             

(นายณัฐณรงค์  สนศรี) 
กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)                             

(นายลิขิตร  จงสมชัย) 
กรรมการ 

 
 
 

(ลงชื่อ)                             
(นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย) 

กรรมการ 
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(ลงชื่อ)                             

(นางสาวจำลอง  ภูเต้านาค) 
กรรมการและเลขานุการ 

 
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีมติรับรอง  เมื่อวันที่           เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 

 
 
 

(ลงชื่อ)   
                           

(นายโฆษิต  ธีรกุล) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 


